

เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 73-T • เดือนพฤษภาคม 2014

## ใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายของมลรัฐแคลิฟอร์เนียของคุณ

สิทธิและความรับผิดชอบภายใต้กฎหมายภาษีการขายและการใช้สินค้า

(PUBLICATION 73-T • MAY 2014  
YOUR CALIFORNIA SELLER'S PERMIT  
*Your Rights and Responsibilities Under the Sales and Use Tax Law*)

### STATE BOARD OF EQUALIZATION

BOARD MEMBERS  
(Names Updated 2015)

Sen. George Runner (RET.)  
First District  
Lancaster

Fiona Ma, CPA  
Second District  
San Francisco

Jerome E. Horton  
Third District  
Los Angeles County

Diane L. Harkey  
Fourth District  
Orange County

Betty T. Yee  
State Controller

EXECUTIVE DIRECTOR  
Cynthia Bridges

## สารจากผู้อำนวยการ

ผมมีความยินดีที่จะต้อนรับคุณสู่หน่วยงานที่มีธุรกิจมากกว่าหนึ่งล้านธุรกิจได้จดทะเบียนไว้กับกรมสรรพสามิตแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (BOE) ในฐานะของผู้ขายสินค้า คุณจะต้องรายงานการเสียภาษีไปยัง BOE อย่างสม่ำเสมอ และส่วนใหญ่ก็มักจะมีคำถามต่างๆ เกี่ยวกับความรับผิดชอบของคุณภายใต้กฎหมายภาษีการขายและการใช้สินค้า

เราสนับสนุนให้คุณใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ของเราที่ [www.boe.ca.gov](http://www.boe.ca.gov) เพื่อช่วยคุณเกี่ยวกับคำถามต่างๆ คุณจะพบบริการที่หลากหลายจากเว็บไซต์ รวมถึงบริการด้านการยื่นแบบเสียภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเรา (ดูที่หน้า 13) อีกทั้ง คุณยังสามารถติดต่อกับเราโดยการโทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าที่หมายเลข 1-800-400-7115 หรือติดต่อที่สำนักงานภาคสนามภายในท้องถิ่นของคุณ (ดูหมายเลขโทรศัพท์ที่หน้า 26)

เราขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จในธุรกิจของคุณ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมงานกับคุณในอนาคต เราขอรับคำแนะนำจากคุณเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงบริการของเรา และสนับสนุนให้คุณติดต่อกับเราเพื่อให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำ เราหวังว่าจะได้รับทราบข้อมูลจากคุณในไม่ช้า

ขอแสดงความนับถือ



Cynthia Bridges, ผู้อำนวยการบริหาร  
State Board Of Equalization

## สารบัญ

บท	หน้าที่
การขอใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่าย	1
การยื่นเสียภาษีสำหรับการขายและการซื้อของคุณ	5
การรายงานภาษี	9
บริการออนไลน์	13
การซื้อ การขาย หรือการเลิกกิจการ	14
การใช้ใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อ	16
การเก็บรักษาบันทึกหลักฐาน	18
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม	24

---

หมายเหตุ: เอกสารเผยแพร่ฉบับนี้สรุปเนื้อหาของกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ขณะที่มีการเขียนเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ ตามที่ระบุไว้ที่หน้าปก อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่นั้น หากมีความขัดแย้งระหว่างเนื้อหาภายในเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้กับกฎหมาย คำตัดสินจะยึดตามกฎหมายเป็นหลัก ไม่ใช่ตามเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้

คุณสามารถติดต่อสมาชิกคณะกรรมการได้ที่ [www.boe.ca.gov/members/board.htm](http://www.boe.ca.gov/members/board.htm)

# การขอใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่าย

## บุคคลใดที่จะต้องขอใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่าย

คุณจะต้องขอใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่าย หากคุณ:

- เป็นผู้ประกอบธุรกิจอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และ
- ต้องการจะขาย หรือให้เช่าทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้ซึ่งตามปกติจะต้องเสียภาษีการขาย หากมีการขายสินค้าในแบบขายปลีก

ผู้ที่ต้องขอรับใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายมีดังนี้:

- นิติบุคคล
- บุคคลธรรมดา
- บริษัทจำกัดหนี้สิน (LLCs)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัดหนี้สิน (LLPs)
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด (LPs)
- ห้างหุ้นส่วน
- เจ้าของร่วมจากการสมรส
- หุ้นส่วนชีวิตที่มีการจดทะเบียน
- องค์กร

ทั้งผู้ขายส่งและผู้ขายปลีกจะต้องสมัครขอใบอนุญาต

หากคุณไม่ได้เป็นผู้ถือใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายและต้องการขายสินค้าในระยะเวลาชั่วคราว เช่น การขายต้นคริสต์มาสและการขายของสัปดาห์พิเศษ คุณต้องสมัครขอใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายชั่วคราว ใบอนุญาตชั่วคราวดังกล่าวจะออกให้เพื่อการขายสินค้าได้ไม่เกิน 30 วันในทำเลที่ตั้งหนึ่งแห่ง คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ [www.boe.ca.gov](http://www.boe.ca.gov) หรือคุณสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1-800-400-7115 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น. (ตามเวลาแปซิฟิก) ยกเว้นวันหยุดราชการ

## “การประกอบธุรกิจ” หมายความว่าอะไร

จะถือว่าคุณประกอบธุรกิจอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียแม้ว่าคุณจะอาศัยอยู่นอกรัฐ หากคุณ:

- มีสำนักงาน ห้องขายสินค้า โกดังสินค้า หรือสถานที่ประกอบธุรกิจอื่น ๆ ที่อยู่ภายในรัฐนี้ (แม้จะเป็นสถานที่ตั้งชั่วคราวเท่านั้น) หรือ
- มีผู้แทนจำหน่าย ตัวแทน หรือพนักงานสำรวจตลาดดำเนินการอยู่ภายในรัฐนี้ หรือ
- ได้รับการชำระค่าเช่าจากการให้เช่าทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้ซึ่งตั้งอยู่ภายในรัฐนี้

มีกิจกรรมอื่นๆ อีกที่อาจมีคุณสมบัติเป็นการดำเนินการขายในฐานะที่เป็นการประกอบธุรกิจภายในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เนื่องจากมีการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ ที่หลากหลาย คุณควรติดต่อเราเพื่อทำการตรวจสอบว่าคุณเป็นผู้ที่ต้องขอใบอนุญาตหรือไม่

## “ตามปกติจะต้องเสียภาษีการขาย” หมายความว่าอะไร

โดยทั่วไป การขายปลีกของทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียจะต้องเสียภาษีการขาย ตัวอย่างของทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้จะรวมถึงรายการสิ่งของต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของขวัญ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ร้อน ของเล่น วัตถุโบราณ และเสื้อผ้า

นอกจากนี้ การบริการ และค่าแรงบางอย่างจะต้องเสียภาษี หากมีผลให้เกิดการสร้างทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณทำแหวนขึ้นมาสสำหรับลูกค้าคนหนึ่ง คุณกำลังสร้างทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้ ดังนั้น จำนวนเงินทั้งหมดที่คุณเรียกเก็บสำหรับการทำแหวน (รวมถึงค่าแรง) จะต้องเสียภาษี ซึ่งอาจรวมถึงกรณีที่ลูกค้าจัดเตรียมวัสดุสำหรับการทำแหวนเองด้วย

อย่างไรก็ตาม ค่าแรงสำหรับการซ่อม (ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนเพชร) จะไม่ต้องเสียภาษี เนื่องจากไม่มีผลให้เกิดการสร้างทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้ คุณเพียงดำเนินการซ่อมแซมหรือการปรับปรุงทรัพย์สินเดิมเท่านั้น

ค่าแรงของการติดตั้ง หรือการดัดแปลงทรัพย์สินที่ขายไปแล้วไม่ต้องเสียภาษีการขายตามปกติ (หมายเหตุ: ค่าแรงควรระบุแยกต่างหาก

ในใบเรียกเก็บเงิน) โปรดอ้างอิงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ค่าแรง เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 108 ดูที่หน้า “หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม” ที่ด้านหลังของเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้

มีกฎจำนวนมากที่ควบคุมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องเสียภาษี ขอแนะนำให้คุณโทรศัพท์ติดต่อที่หมายเลข 1-800-400-7115 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องเสียภาษีสำหรับธุรกิจของคุณ อีกทั้ง คุณอาจสั่งซื้อเอกสารเผยแพร่ที่จัดทำมาสำหรับรูปแบบธุรกิจของคุณ หรือขอสำเนาระเบียบที่อธิบายกฎหมายที่ครอบคลุมมากขึ้น หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นหลักๆ ด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในธุรกิจของคุณ โปรดเยี่ยมชมหน้าเว็บคู่มือภาษีสำหรับอุตสาหกรรมของเรา ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ของเราที่ [www.boe.ca.gov](http://www.boe.ca.gov)

## ฉันจะสมัครขอใบอนุญาตได้อย่างไร

คุณสามารถลงทะเบียนขอใบอนุญาต เอกสารสิทธิ์ หรือบัญชีผ่านระบบออนไลน์ได้โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ [www.boe.ca.gov](http://www.boe.ca.gov) และเลือกที่แท็บ “ใบอนุญาตและเอกสารสิทธิ์” อีกทั้ง ยังมีบริการลงทะเบียนออนไลน์ที่สำนักงานภาคสนามของเราด้วยเช่นกัน กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเราเพื่อขอรับความช่วยเหลือที่หมายเลข 1-800-400-7115

## หากฉันต้องการสมัครเพื่อขอใบอนุญาต จะต้องเตรียมข้อมูลอะไรบ้าง

กระบวนการลงทะเบียนออนไลน์จะต้องการข้อมูลจำเพาะบางอย่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทใบอนุญาต เอกสารสิทธิ์ หรือบัญชีประเภทที่คุณสมัครขอ รายการต่อไปนี้เป็นรายการตรวจสอบข้อมูลทั่วไปที่คุณอาจจำเป็นต้องมีก่อนที่คุณจะเริ่มต้นสมัคร

- หมายเลขประกันสังคม (ยกเว้น เจ้าหน้าที่ของบริษัท)
- ใบขับขี่หรือหมายเลขประจำตัวที่ไช่ในรัฐ หมายเหตุ เอกสารระบุตัวตนที่เป็นที่ยอมรับในรูปแบบอื่นๆ อาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง หนังสือเดินทางสหรัฐอเมริกา เลขที่บัตรประจำตัวทางการทหาร บัตรประจำตัวของสถานกงสุล หรือ วีซ่า (E-2)
- อีเมล (อีเมลติดต่อและอีเมลธุรกิจ)
- หมายเลขประจำตัวนายจ้างที่ออกโดยรัฐบาลกลาง (FEIN)
- หมายเลขประจำตัวนายจ้างที่ออกโดยภาครัฐ (SEIN)
- สำหรับบริษัท: ชื่อบริษัท หมายเลขบริษัท รัฐและวันที่ก่อตั้งบริษัท
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของหุ้นส่วน เจ้าหน้าที่บริษัท สมาชิก หรือผู้จัดการ
- ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลอ้างอิง
- ชื่อและที่อยู่ของผู้จัดหา
- รหัสระบบจำแนกประเภทอุตสาหกรรมของทวีปอเมริกาเหนือ (NAICS)
- การจำแนกประเภทอุตสาหกรรมมาตรฐาน (SIC)
- ข้อมูลธนาคาร (ชื่อและที่อยู่)
- ชื่อและหมายเลขบัญชีของผู้ดำเนินการบัตรเครดิตทางการค้า
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ดูแลบัญชีและการบันทึก

## ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของฉันจะถูกนำมาเปิดเผยหรือไม่

โดยทั่วไป บันทึกข้อมูลของคุณจะได้รับการปกปิดโดยกฎหมายของรัฐเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของคุณ อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์เราอาจต้องเผยแพร่ข้อมูลที่พิมพ์บนใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายของคุณต่อสาธารณะ วันที่เปิดบัญชี และวันที่ปิดบัญชี และชื่อของเจ้าของธุรกิจ หรือหุ้นส่วน อีกทั้ง เราอาจมีการแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณร่วมกับรัฐบาลรัฐและหน่วยงานของรัฐบาลกลาง รัฐบาลท้องถิ่น และบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่แทน เมื่อคุณขายกิจการ เราสามารถให้ข้อมูลกับผู้ซื้อหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงหนี้สินภาษีอากรค้างชำระของคุณ ด้วยการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรของคุณ เราสามารถแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณให้กับนักบัญชี หน่วยงาน หรือบุคคลอื่นที่คุณกำหนดได้

## ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตมากกว่าหนึ่งใบหรือไม่

หากคุณมีสถานที่ตั้งของธุรกิจมากกว่าหนึ่งแห่ง (มีที่อยู่ที่แตกต่างกัน) คุณอาจต้องมีใบอนุญาตสำหรับสถานที่ตั้งแต่ละแห่งแยกจากกัน โดยทั่วไป เป็นไปได้ที่จะได้รับใบอนุญาตแบบรวมสำหรับธุรกิจที่มีหลายสาขา ใบอนุญาตแบบรวมจะมีใบอนุญาตย่อยสำหรับสถานที่ตั้งแต่ละแห่ง เมื่อคุณขอใบอนุญาต ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดเตรียมข้อมูลสำหรับสถานที่ตั้งของธุรกิจทั้งหมดไว้แล้ว

## ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตหรือไม่ หากฉันเพียงแค่เก็บรักษาสินค้าไว้ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียเท่านั้น

คุณไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่าย หากการขายทั้งหมดของคุณเป็นการทำธุรกิจระหว่างรัฐ หรือธุรกิจในประเทศเพียงอย่างเดียว หากคุณมีการขายทั้งภายในและภายนอกมลรัฐแคลิฟอร์เนียด้วย คุณจะต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยหนึ่งใบเมื่อคุณมีการเก็บรักษาสินค้าไว้ในรัฐนี้ อีกทั้ง คุณยังจำเป็นต้องมีใบอนุญาตสำหรับคลังสินค้า หรือสถานที่อื่นๆ ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียที่ใช้เป็นที่จัดเก็บสินค้าเพื่อจัดส่ง หรือเพื่อช่วยทำให้การขายสมบูรณ์ นี่เป็นความจริงถึงแม้ว่าสินค้าจะถูกนำมาใช้เพื่อช่วยทำให้การขายภายนอกมลรัฐแคลิฟอร์เนียสมบูรณ์ก็ตาม

## มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายหรือไม่

ไม่มี การขอใบอนุญาตนั้นไม่ต้องจ่ายเงิน แต่อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์เราอาจจำเป็นต้องร้องขอเงินประกัน

## เมื่อใดที่ BOE จะร้องขอเงินประกัน

โดยทั่วไปแล้ว จะไม่มีการร้องขอเงินประกันเมื่อคุณสมัครขอใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่าย ยกเว้นในกรณีที่มีกฎหมายบังคับเกี่ยวกับเงินประกันไว้ อย่างไรก็ตาม ภายใต้สถานการณ์ที่พิเศษบางประการ เราอาจมีร้องขอเงินประกันหากใบอนุญาตของคุณถูกเพิกถอน หรือหากคุณเคยมีประวัติไม่ชำระเงิน

## หากฉันไม่ทำธุรกิจอีกต่อไป ฉันสามารถเก็บใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายของฉันไว้ได้หรือไม่

ไม่ได้ ใบอนุญาตของคุณจะสามารถใช้ได้ตราบเท่าที่คุณประกอบธุรกิจในฐานะที่เป็นผู้จำหน่ายเท่านั้น หาก你不ดำเนินธุรกิจในฐานะของผู้จำหน่ายอีกต่อไป คุณควรติดต่อเราทันทีเพื่อทำการยกเลิกใบอนุญาตของคุณ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่บท "การขาย หรือการปิดกิจการ" เราจะยกเลิกใบอนุญาตของคุณหากเราพบว่าคุณไม่ดำเนินธุรกิจในฐานะของผู้จำหน่ายอีกต่อไป

## ฉันควรจะแจ้งต่อ BOE หรือไม่ หากฉันเปลี่ยนแปลงธุรกิจ ที่อยู่หรือที่อยู่ทางอีเมล

ใช่ เราจำเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลในบันทึกหลักฐานของเรา โปรดโทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา หรือเยี่ยมชมสำนักงานสาขาของเราแห่งใดแห่งหนึ่งเพื่อแจ้งการเปลี่ยนแปลง

## หากมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของในธุรกิจของฉัน ฉันจะต้องแจ้งให้ทราบหรือไม่

ใช่ คุณต้องแจ้งข้อมูลให้เราทราบโดยตรงหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของในธุรกิจของคุณ ตามที่อธิบายไว้ในหน้า 14 หากบันทึกหลักฐานความเป็นเจ้าของไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เจ้าของคนเก่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษี ดอกเบี้ยและค่าปรับที่เกิดขึ้นจากธุรกิจหลังจากการโอน

การรวมกลุ่มกันเป็นบริษัท หรือการสร้างห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่จำกัดหนี้สินสามารถพิจารณาเป็นการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ และจะต้องรายงานให้ทราบ คุณจะต้องแจ้งให้เราทราบโดยตรงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของ การเผยแพร่ข้อมูลนี้ในหนังสือพิมพ์ หรือรายงานไปยังหน่วยงานรัฐอื่นๆ ถือเป็นแจ้งข้อมูลต่อเราที่ไม่เพียงพอ

นอกจากนี้ หากคุณมีการเพิ่มหรือลดจำนวนหุ้นส่วน คุณควรแจ้งให้เราทราบทันที การแจ้งให้เราทราบในเวลาที่เหมาะสมจะช่วยจำกัดหนี้สินส่วนบุคคลสำหรับค่าภาษีของหุ้นส่วนที่แยกตัวออกมา ค่าปรับ และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากธุรกิจภายหลังการแยกตัวของหุ้นส่วน

## หากคู่สมรส หรือหุ้นส่วนชีวิตที่มีการจดทะเบียน และฉันมีใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่าย และเราหย่าขาดกัน หรือแยกทางกันตามกฎหมาย และได้มอบธุรกิจให้กับบุคคลอื่น ฉันควรแจ้งกับ BOE ใช่หรือไม่

ใช่ ลักษณะดังกล่าวจะเหมือนกับการเปลี่ยนเจ้าของกิจการ และจะต้องมีการรายงานให้ทราบ คุณควรแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรว่าคุณไม่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของธุรกิจแล้ว การแยกทางกันตามกฎหมาย หรือการหย่าร้างโดยมีการตัดสินให้มอบธุรกิจให้กับบุคคลคนเดียว โดยไม่มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้เราทราบอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรถือเป็นการแจ้งข้อมูลที่ไม่เพียงพอ

## ใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายของฉันเหมือนกับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือไม่

ไม่เหมือนกัน คุณจะต้องติดต่อแผนกใบอนุญาตประกอบธุรกิจภายในท้องถิ่นของคุณ เพื่อขอใบอนุญาตการประกอบธุรกิจที่แยกออกไป

## ฉันควรจดทะเบียนเพื่อจ่ายภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ หรือไม่

ดูที่หน้า 22 - 23 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรายการภาษี และค่าธรรมเนียม อื่นๆ ที่เราต้องดำเนินการ อีกทั้ง คุณควรตรวจสอบไปยังรัฐ อื่นๆ รัฐบาลกลาง และหน่วยงานด้านการจัดเก็บภาษีและออกใบอนุญาตในท้องถิ่นเกี่ยวกับข้อกำหนดการจดทะเบียนใดๆ ที่พวกเขาอาจ กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น คุณจำเป็นต้องจดทะเบียนกับกรมสรรพากรของรัฐบาล ([www.ftb.ca.gov](http://www.ftb.ca.gov)) หรือแผนกพัฒนาการจ้างงาน ([www.edd.ca.gov](http://www.edd.ca.gov)) หรือไม่ สำนักงานป้องกันสิ่งแวดล้อมของมลรัฐแคลิฟอร์เนียจะให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับข้อกำหนดการขอใบ อนุญาตของรัฐ ท้องถิ่น และรัฐบาลกลางที่เว็บไซต์ [www.calgold.ca.gov](http://www.calgold.ca.gov) สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการที่จะทำให้บริษัทที่ตั้งอยู่ภายนอก รัฐของคุณมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจภายในมลรัฐแคลิฟอร์เนียนั้น คุณสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเลขานุการแห่งรัฐที่ [www.sos.ca.gov](http://www.sos.ca.gov) อีกทั้ง ยังสามารถไปที่ศูนย์บริการด้านภาษีของมลรัฐแคลิฟอร์เนียได้ที่เว็บไซต์ [www.taxes.ca.gov](http://www.taxes.ca.gov) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีสรรพากรขั้นต่ำสำหรับบริษัท

## มีการตรวจสอบบันทึกทางธุรกิจของฉันใช่หรือไม่

ใช่ เราอาจต้องตรวจสอบบันทึกหลักฐานของคุณเพื่อพิจารณาว่าคุณมีการชำระภาษีในจำนวนที่ถูกต้องหรือไม่ (ดูบทที่มีหัวข้อ “การเก็บ รักษาบันทึกหลักฐาน” สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของบันทึกหลักฐานที่คุณต้องเก็บไว้และระยะเวลาในการเก็บรักษา) การตรวจสอบ จะสามารถพิจารณาได้ว่าคุณเป็นหนี้ภาษี คุณมีคุณสมบัติที่จะได้รับคืนภาษี หรือคุณได้จ่ายภาษีในจำนวนเงินที่ถูกต้อง โดยทั่วไปแล้ว คุณอาจได้รับการตรวจสอบในช่วงระยะเวลาสามปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณยกเลิกใบอนุญาต หรือมีความเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ ใบอนุญาตอีกใบที่คุณมีอยู่ อีกทั้ง อาจมีการเริ่มตรวจสอบใหม่อันเป็นผลมาจากข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลภายนอก

## ข้อผูกมัดของฉันในฐานะที่เป็นผู้ถือครองใบอนุญาตคืออะไร

ในฐานะผู้ถือครองใบอนุญาต คุณจำเป็นต้อง:

- รายงานและชำระภาษีการขายและการใช้สินค้า
- เก็บรักษาทันทีหลักฐานไว้อย่างเพียงพอ

คุณอาจจำเป็นต้องแจ้งให้เราทราบหากคุณ:

- เปลี่ยนที่อยู่ทางธุรกิจหรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ของคุณ
- เปลี่ยนความเป็นเจ้าของสำหรับธุรกิจของคุณ
- ขายธุรกิจของคุณ
- ชื่อธุรกิจอื่น
- ปิดกิจการของคุณ

เมื่อคุณทำธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมกับ BOE คุณต้องแจ้งให้เราทราบ หากคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของอีเมลทางธุรกิจของคุณ

## การยื่นเสียภาษีสำหรับการขายและการซื้อของคุณ

ในฐานะที่เป็นผู้ค้าปลีก คุณจะต้องชำระภาษีการขายและการใช้สินค้า และทำการยื่นแบบเสียภาษี บทนี้จะให้ภาพรวมทั่วไปของควมรับผิดชอบเหล่านั้น ดูที่บท "การรายงานภาษี" สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการยื่นแบบเสียภาษีการขายและการใช้สินค้า อีกทั้งยังเป็นการดีที่สุดที่จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับภาษีที่เป็นลายลักษณ์อักษรอีกด้วย

### อะไรบ้างที่ต้องชำระภาษี

ตามที่ระบุไว้ในบทแรก "การขอใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่าย" การขายปลีกทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียตามปกติแล้วจะต้องเสียภาษีการขาย ตัวอย่างของทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้จะรวมถึงรายการสิ่งของต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ ของใช้ในครัวเรือน ของเล่น วัตถุโบราณ เสื้อผ้า เป็นต้น นอกจากนี้ ค่าบริการและค่าแรงจะต้องชำระภาษีการขายด้วย หากต้นทุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการขายทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้

ในบางกรณี ผู้ค้าปลีกจะต้องชำระภาษีการใช้แทนที่จะเป็นภาษีการขาย ตัวอย่างที่เห็นได้โดยทั่วไปบอยที่สุดของการซื้อที่ต้องชำระภาษีการใช้ คือการซื้อสินค้าจากร้านขายปลีกนอกจากรัฐเพื่อนำมาใช้ภายในรัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้ค้าปลีกภายนอกจากรัฐที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภายในรัฐแคลิฟอร์เนียจำเป็นต้องมีการเก็บภาษีการใช้เมื่อใดก็ตามที่ทำได้ โดยจะเก็บจากผู้บริโภคในเวลาที่ยาใช้สินค้า (ดูที่หน้า 10 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีการใช้)

อัตราภาษีการขายและการใช้สินค้าเป็นแบบเดียวกัน

การขายและการซื้อบางอย่างได้รับการยกเว้นภาษีการขายและการใช้สินค้า ตัวอย่างของการขายที่ได้รับการยกเว้นภาษี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การขายผลิตภัณฑ์อาหารบางประเภทสำหรับการบริโภคของมนุษย์ การขายสินค้าให้กับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และการขายยาตามใบสั่งยา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายที่ได้รับการยกเว้นภาษี โปรดดูที่เรื่องภาษีการขายและการใช้สินค้า: การได้รับการยกเว้นและการตัดออกไป เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 61 คุณสามารถเข้าถึงเอกสารเผยแพร่ได้จากเว็บไซต์ของเราที่ [www.boe.ca.gov](http://www.boe.ca.gov)

### บุคคลใดมีหน้าที่รับผิดชอบในการชำระภาษีการขายให้กับ BOE

ในฐานะที่เป็นผู้จำหน่าย คุณจะต้องรับผิดชอบการชำระภาษีการขายให้กับเราในจำนวนที่ถูกต้อง หากคุณไม่ชำระภาษีด้วยจำนวนเงินที่ถูกต้อง จะมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มพร้อมค่าปรับและค่าดอกเบี้ยที่กำหนดไว้

### ฉันสามารถเก็บภาษีการขายจากลูกค้าได้หรือไม่

ได้ ถึงแม้ว่าจะมีการกำหนดให้คุณเป็นผู้จ่ายและแจ้งการชำระภาษีการขายให้กับเรา คุณอาจมีการเรียกเก็บภาษีการขายที่คุณเป็นหนี้คืนจากลูกค้าได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องชำระภาษีการขายเป็นเงิน 1.75 ดอลลาร์สหรัฐฯ คุณสามารถส่งต่อค่าใช้จ่ายนี้ให้กับลูกค้าของคุณได้หากมีการตกลงร่วมกันที่จะให้ค่าใช้จ่ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขาย โดยเป็นที่เข้าใจกันว่าลูกค้าตกลงจ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้นสำหรับค่าภาษีหาก:

- คุณทำรายการจำนวนเงินที่แยกต่างหากสำหรับการชดเชยภาษีการขายในใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ของคุณ
- คุณต้องติดป้ายประกาศภายในร้านของคุณให้ทราบว่า การชดเชยภาษีการขายจะถูกเพิ่มเข้าไปในราคาขายทั้งหมดของสินค้าที่มีการชำระภาษี หรืออาจจัดทำเป็นค่าซีแองที่คล้ายกันที่ป้ายราคา อุปกรณ์สำหรับการโฆษณา และสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่แจ้งโดยตรงไปยังผู้ซื้อ หรือ
- ข้อตกลงการขายที่เป็นข้อเรียกร้องเฉพาะสำหรับการบวกเพิ่มค่าชดเชยภาษีการขาย

หากคุณรวมค่าชดเชยภาษีการขายเข้าไปในราคาสินค้าของคุณ โดยไม่ได้แยกรายการออกมาในใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน คุณจะต้องแจ้งกับผู้ซื้อว่ามีกรรวมภาษีไว้แล้ว คุณสามารถประกาศข้อมูลนี้ในร้านของคุณในตำแหน่งที่ผู้ซื้อสามารถมองเห็นได้ หรือแสดงไว้ที่ป้ายราคา หรือในการโฆษณา จะเป็นวิธีใดก็ได้ที่สามารถปฏิบัติได้ โดยใช้ข้อความใดข้อความหนึ่งดังต่อไปนี้:

- "ราคาของสินค้าที่ต้องชำระภาษีทั้งหมดรวมการชดเชยภาษีการขายซึ่งคำนวณตามอัตราภาษีที่ใกล้เคียงที่สุด"
- "ราคาของสินค้านี้รวมการชดเชยภาษีการขายแล้ว ซึ่งคำนวณตามอัตราภาษีที่ใกล้เคียงที่สุด"



## ฉันต้องใช้ใช้อัตราการชำระภาษีแบบใด

อัตราภาษีการขายและการใช้สินค้าจะแตกต่างกันไปทั่วทั้งรัฐ อัตราภาษีที่เป็นฐานของรัฐคือ 7.50 เปอร์เซ็นต์ วันที่ 1 มกราคม 2013 อย่างไรก็ตาม อัตราภาษีในบางพื้นที่อาจจะสูงกว่าที่อื่น (เขตควบคุมอัตราภาษีพิเศษ) ซึ่งผู้ลงคะแนนเสียงได้รับรองภาษีในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้น พื้นที่เหล่านี้ส่วนใหญ่จะครอบคลุมบริเวณเกือบทั่วทั้งเขต อย่างไรก็ตาม บางพื้นที่จะถูกจำกัดเพียงเมืองเดียว ภาษีในพื้นที่อาจนำมาใช้สำหรับบริการพิเศษเช่น การขนส่ง หรือหอสมุด หรืออาจใช้เพื่อสนับสนุนบริการทั่วไป

ตัวอย่าง:

- ในนาปาเคาน์ตี อัตราภาษีที่ใช้คือ 8.00 เปอร์เซ็นต์ อัตรานี้แสดงให้เห็นว่าอัตราภาษีที่เป็นฐานของรัฐอยู่ที่ 7.50 เปอร์เซ็นต์ จำนวนที่เพิ่มขึ้นมา 0.5 เปอร์เซ็นต์เป็นภาษีของ Napa County Flood Protection Authority โดยจะมีการใช้อัตราภาษี 8.00 เปอร์เซ็นต์ทั่วทั้งเขต
- ในเมืองวิลเลียมส์ที่ตั้งอยู่ในโคลูซาเคาน์ตีจะใช้อัตราภาษี 8.00 เปอร์เซ็นต์ อัตรานี้แสดงให้เห็นถึงอัตราภาษีที่เป็นฐานของรัฐอยู่ที่ 7.50 เปอร์เซ็นต์ บวกกับ 0.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นภาษีธุรกรรมและการใช้สินค้าของเมืองวิลเลียมส์ อัตราภาษี 8.00 เปอร์เซ็นต์จะใช้ภายในวงจำกัดของเมืองวิลเลียมส์เท่านั้น อัตราภาษีในพื้นที่ของโคลูซาเคาน์ตีที่อยู่ภายนอกเมืองวิลเลียมส์จะเป็น 7.50 เปอร์เซ็นต์

กว่า 3 ใน 4 ของธุรกิจทั้งหมดในมลรัฐแคลิฟอร์เนียที่ตั้งอยู่ในหรือทำธุรกิจอยู่ในเขตควบคุมอัตราภาษีพิเศษ

## ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าฉันต้องแจ้งและชำระภาษีในพื้นที่สำหรับเขตควบคุมอัตราภาษีพิเศษที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น

ในฐานะผู้จำหน่าย คุณต้องแจ้งและชำระภาษีการขายในท้องถิ่น (หรือที่เรียกว่า ภาษีธุรกรรม) หรือภาษีการใช้จากการขาย หรือการเช่าที่ต้องชำระภาษี หากคุณ:

- มีสถานที่ตั้งธุรกิจหรือมีการประกอบธุรกิจภายในพื้นที่
- ให้เช่าทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้ที่มีการใช้ในพื้นที่
- ขายหรือให้เช่ายานพาหนะ เรือที่ไม่มีเอกสารกำกับ หรือ เครื่องบินที่จะจดทะเบียนในพื้นที่

คุณประกอบธุรกิจภายในพื้นที่หากคุณเป็นผู้จำหน่ายสินค้าปลีก ผู้ซึ่ง:

- ดูแล อาศัย หรือใช้สำนักงานในรูปแบบต่างๆ ห้องจำหน่ายสินค้า คลังสินค้า หรือสถานที่อื่นๆ ของธุรกิจในพื้นที่ แม้ว่าจะเป็นการใช้ชั่วคราว ทางอ้อม หรือผ่านตัวแทนจำหน่าย หรือ
- มีผู้แทนประเภทต่างๆปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อจุดประสงค์ในการทำการขาย ทำการส่งมอบ หรือรับคำสั่งซื้อ หรือ
- ระบายได้ที่เป็นค่าเช่าจากการให้เช่าทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้ที่อยู่ในพื้นที่นั้น

มีความแตกต่างบางประการระหว่างกฎที่ใช้สำหรับการชำระภาษีในเขตพื้นที่พิเศษ และการชำระภาษีการขายและการใช้สินค้าโดยทั่วไป คุณควรอ้างอิงจากภาษีพื้นที่ เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 44 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถดูเอกสารเผยแพร่ได้จากเว็บไซต์ของเราที่ [www.boe.ca.gov](http://www.boe.ca.gov)

หากการขายหรือการให้เช่าของคุณไม่ต้องชำระภาษีพื้นที่พิเศษ คุณจะต้องรายงานภาษีในอัตราภาษีที่เป็นฐานของรัฐ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 7.50 เปอร์เซ็นต์

## ฉันจะสามารถทราบได้อย่างไรว่าเขตควบคุมอัตราภาษีพิเศษตั้งอยู่ที่ใดบ้าง

- คุณสามารถไปยังเว็บไซต์ของเราที่ [www.boe.ca.gov](http://www.boe.ca.gov) และเลือก “อัตราภาษีของเมืองและท้องถิ่น” จากเมนูเลื่อนลง “ภาษีและค่าธรรมเนียม” เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับอัตราภาษี
- คุณสามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าได้ที่หมายเลข 1-800-400-1775 ในระหว่างช่วงเวลาทำการปกติ และพูดคุยกับเจ้าหน้าที่

## จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันเก็บภาษีจากลูกค้าของฉันมากเกินไป

หากคุณเรียกเก็บภาษีมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ คุณต้องคืนจำนวนที่เกินมาให้กับลูกค้า หรือชำระส่วนที่เกินให้กับเรา

## การใช้สินค้าแทนเงินสดและการแลกเปลี่ยนต้องชำระภาษีใช่หรือไม่

ใช่ การใช้สินค้าแทนเงินสดหรือการแลกเปลี่ยนเป็นการขายหรือการซื้อภายใต้กฎหมายภาษีการขายและการใช้สินค้า โดยทั่วไปแล้ว ภาษีจะนำมาประยุกต์ใช้ในราคาตลาดที่ยุติธรรมของทรัพย์สินหรือบริการที่ได้รับ

ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าคุณเป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นหนี้บริการด้านทันตกรรมอยู่ 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ แทนที่จะชำระด้วยเงินสด คุณให้โทรทัศน์ซึ่งเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านของคุณเพื่อชำระค่าทันตกรรมที่ค้างอยู่ทั้งหมด ธุรกิจนี้สามารถพิจารณาว่าเป็นการขายโทรทัศน์ที่ต้องชำระภาษีได้ และคุณจะต้องรายงานและชำระภาษีโดยยึดตามจำนวนเงิน 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ

## การซื้อขายแลกเปลี่ยนต้องชำระค่าภาษีใช่หรือไม่

ใช่ มูลค่าของการซื้อขายแลกเปลี่ยนสามารถนำมาพิจารณาเพื่อชำระภาษีได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณขายรถในราคา 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และยอมรับมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการชำระเงินบางส่วน การชำระภาษีจะอิงจากราคาขายที่ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ (นั่นคือเมื่อนำมาคำนวณภาษีการขาย คุณไม่สามารถหักลบมูลค่าของการซื้อขายแลกเปลี่ยนจากราคาขายของรถที่ได้ขายไปแล้วได้)

## ค่าบริการจัดส่งและค่าดำเนินการที่มีการเรียกเก็บเงินจะต้องเสียภาษีหรือไม่

### ค่าบริการจัดส่ง

**คุณมีทรัพย์สินที่จัดส่งถึงลูกค้าโดยตรงโดยการใช้บริษัทขนส่งทั่วไป เช่น U.S. Mail หรือบริษัทรับจ้างอิสระ**

ค่าบริการจัดส่งจะไม่ต้องชำระภาษีภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ หากมีการแจ้งอย่างชัดเจนว่า มีการกรอกข้อมูลแยกไว้ในใบแจ้งหนี้ หรือใบเรียกเก็บเงินจากการขายอื่นๆ หากไม่มีกระบวนการระบุค่าบริการจัดส่งแยกต่างหาก ค่าบริการเหล่านี้จะต้องนำมาชำระภาษีด้วย

**ตัวอย่าง:** คุณขายตุ๊กตาและมีการจัดส่งโดยบริษัทรับจ้างขนส่งอิสระ ในใบแจ้งหนี้ คุณแสดงจำนวนเงิน 750 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับค่าตุ๊กตา และบวกเพิ่มโดยมีการระบุแยกต่างหากสำหรับค่าบริการจัดส่งจำนวน 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ (เป็นจำนวนเงินที่ผู้จัดส่งเรียกเก็บจากคุณ) เนื่องจากค่าบริการจัดส่งมีการระบุแยกต่างหาก การเสียภาษีจะเรียกเก็บเฉพาะค่าตุ๊กตา (750 ดอลลาร์สหรัฐฯ) หากใบแจ้งหนี้แสดงค่าใช้จ่ายเป็นราคาเดียวคือ 800 ดอลลาร์สหรัฐฯ การเสียภาษีจะเรียกเก็บจากจำนวนเงินทั้งหมด

**หมายเหตุ:** หากคุณเรียกเก็บค่าบริการจัดส่งมากกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง จำนวนที่บวกเพิ่มเข้าไปจะต้องนำมายื่นชำระภาษี ในตัวอย่างข้างต้น หากคุณคิดค่าบริการจัดส่งกับลูกค้าของคุณ 60 ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่ต้นทุนการจัดส่งจริงของคุณอยู่ที่ 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ (จำนวนเงินที่ผู้จัดส่งเรียกเก็บจากคุณ) จำนวนเงินที่บวกเพิ่ม 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะต้องนำมายื่นชำระภาษีด้วย

### คุณใช้ยานพาหนะของคุณในการจัดส่งสินค้า

การเสียภาษีจะเรียกเก็บจากค่าบริการจัดส่งหากคุณใช้ยานพาหนะส่วนตัวของคุณ ไม่ว่าค่าบริการเหล่านั้นจะถูกระบุแยกต่างหากในใบแจ้งหนี้หรือไม่ (ดูที่หมายเหตุด้านล่าง)

**ตัวอย่าง:** คุณขายตุ๊กตาและจัดส่งให้กับลูกค้าของคุณโดยใช้ยานพาหนะส่วนตัวของคุณ ในใบแจ้งหนี้ คุณแสดงจำนวนเงิน 750 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับค่าตุ๊กตา และบวกเพิ่ม 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับการจัดส่งโดยระบุแยกต่างหาก การเสียภาษีจะเรียกเก็บทั้งจากค่าจัดส่งและค่าตุ๊กตา

**หมายเหตุ:** การเสียภาษีจะไม่เรียกเก็บจากค่าบริการจัดส่งในกรณีใช้ยานพาหนะส่วนตัวของคุณ หากมีการทำสัญญาการขายเป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมือชื่อก่อนการจัดส่งว่าให้โอนการเป็นเจ้าของทรัพย์สินไปเป็นของผู้ซื้อก่อนทำการจัดส่ง

### ค่าดำเนินการ

โดยปกติแล้ว ค่าดำเนินการจะต้องชำระภาษี

### ค่าใช้จ่ายรวม

หากคุณคิดค่าบริการจัดส่งและค่าดำเนินการเป็นจำนวนเงินรายการเดียว (ตัวอย่างเช่น ใบแจ้งหนี้แสดงจำนวนเงินรายการเดียวสำหรับ "การส่งของทางไปรษณีย์และการดำเนินการ" หรือ "การขนส่งทางเรือและการดำเนินการ") ส่วนหนึ่งของการเรียกเก็บเงินที่เป็นค่าดำเนินการโดยปกติแล้วจะต้องชำระภาษี ในขณะที่ส่วนที่เป็นการจัดส่งอาจจะต้องชำระ หรือไม่ต้องชำระภาษี (ดูที่ "ค่าบริการจัดส่ง" ที่ด้านบน)

**หมายเหตุ:** มีความสำคัญที่จะต้องใช้อัตราภาษีต่างๆ เช่น การจัดส่ง การขนส่งทางเรือ หรือการส่งของทางไปรษณีย์ในใบแจ้งหนี้เพื่อแสดงถึงการเรียกเก็บเงิน ค่าบริการจัดส่ง ตัวอย่างเช่น การเรียกเก็บเงินที่ระบุแยกออกมามากกว่าเป็นค่าดำเนินการอย่างเดียวนั้นจะไม่ถูกพิจารณาว่าเป็นค่าบริการจัดส่ง และค่าดำเนินการทั้งหมดจะต้องยื่นชำระภาษี แม้ว่าค่าบริการส่งของทางไปรษณีย์ หรือค่าบริการขนส่งทางเรือจะระบุอยู่ในการซื้อขายแบบเหมารวมทั้งหมด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการจัดส่ง หรือข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกเก็บภาษีสำหรับธุรกรรมเฉพาะว่าเป็นอย่างไรนั้น โปรดโทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา อีกทั้ง คุณอาจสามารถขอรับสำเนาของระเบียบ 1628 ค่าบริการขนส่ง หรือ ค่าขนส่งสินค้าทางเรือและค่าบริการขนส่ง เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 100

## หากฉันขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าโดยตรงในนามของผู้ค้าปลีกนอกรัฐ ฉันต้องรับผิดชอบภาษีการขายหรือไม่

หากคุณขนส่งสินค้าไปยังลูกค้าโดยตรงในมลรัฐแคลิฟอร์เนียสำหรับผู้ค้าปลีกนอกรัฐ คุณไม่ต้องรับผิดชอบภาษีการขายของคุณกับผู้ค้าปลีกนอกรัฐ หากผู้ค้าปลีกรายนั้นมีใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายของมลรัฐแคลิฟอร์เนียที่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีเอกสารรับรองการจดทะเบียนภาษีการใช้ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้ค้าปลีกนอกรัฐจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษีการขายให้กับลูกค้าในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย อย่างไรก็ตาม คุณจะเป็นหนี้ภาษี หากผู้ค้าปลีกนอกรัฐไม่มีใบอนุญาตแบบใดแบบหนึ่ง และการขายปลีกของทรัพย์สินนั้นขึ้นอยู่กับภาษีการขายหรือการใช้สินค้าของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ราคาขายปลีกของสินค้าจะต้องเป็นแบบใดแบบหนึ่งดังต่อไปนี้ :

- จำนวนเงินที่ผู้ค้าปลีกนอกรัฐเรียกเก็บจากลูกค้ามลรัฐแคลิฟอร์เนีย
- จำนวนเงินที่คุณเรียกเก็บจากผู้ค้าปลีกนอกรัฐ และบวกเพิ่มราคาอีก 10 เปอร์เซ็นต์

หากลูกค้าในมลรัฐแคลิฟอร์เนียซื้อทรัพย์สินเพื่อนำมาขายต่อ คุณไม่ต้องรับผิดชอบภาษี หากคุณได้รับและเก็บบันทึกหลักฐานของคุณเกี่ยวกับใบอนุญาตการจำหน่ายต่อของมลรัฐแคลิฟอร์เนียที่ถูกต้องตามกฎหมายจากลูกค้า

## หากฉันรับการชำระเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ฉันจะคำนวณภาษีอย่างไร

ภาษีจะคำนวณด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอาศัยฐานจากอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศในวันที่ขายสินค้า

## ฉันสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากที่ไหน

เราสนับสนุนให้คุณใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอื่นๆ ของเรา เช่น เว็บไซต์ของเรา ชั้นเรียน แบบฟอร์ม และเอกสารเผยแพร่ อีกทั้งเอกสารเผยแพร่บางส่วนที่มีการแปลเป็นหลายภาษาก็มีพร้อมบริการอีกด้วย โปรดดูที่หน้า “รายละเอียดเพิ่มเติม” ที่ด้านหลังของเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้

## การรายงานภาษี

### แบบเสียภาษีการขายและการใช้สินค้าคืออะไร

ผู้ถือใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายจะใช้แบบเสียภาษีการขายและการใช้สินค้าเพื่อรายงานการชำระภาษีการขายและการใช้สินค้าไปยัง BOE ผู้ถือใบอนุญาตจำเป็นต้องยื่นแบบเสียภาษี ธุรกิจบางอย่างอาจมีคุณสมบัติที่จะใช้แบบเสียภาษีแบบย่อได้ เป็นแบบฟอร์ม BOE-401-EZ หรือแบบฟอร์มชนิดย่อ – ของแบบเสียภาษีการขายและการใช้สินค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสิทธิในการหักลดหย่อนภาษี

### ฉันจะต้องยื่นแบบเสียภาษีเมื่อใด

เมื่อคุณได้รับใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่าย คุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นแบบเสียภาษีในแบบรายเดือน รายไตรมาส หรือการรายงานภาษีประจำปี

กำหนดการยื่นแบบเสียภาษีของคุณคือหลังจากการปิดรอบระยะเวลารายงานแต่ละรอบ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ ถ้ารอบระยะเวลาของคุณปิดในวันที่ 30 มิถุนายน การยื่นแบบเสียและการชำระเงินจะครบกำหนดในวันที่ 31 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเดือนถัดมา หากวันที่ครบกำหนดเป็นวันเสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดตามกฎหมาย การยื่นแบบเสียภาษีจะครบกำหนดในวันทำการถัดไป

คุณต้องยื่นแบบเสียภาษี และชำระเงินภายในวันที่ครบกำหนด ไม่ว่าจะเป็นการยื่นแบบเสียภาษีออนไลน์ จัดหมาย หรือการส่งด้วยตัวเอง การไม่ได้รับแบบเสียภาษีหรือการแจ้งล่วงหน้าจากเราไม่สามารถใช้เป็นข้อแก้ตัวจากข้อบังคับในการยื่นแบบภาษีได้

### จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันยื่นแบบเสียภาษีล่าช้าหรือชำระค่าภาษีเกินเวลาที่กำหนดไว้

หากคุณยื่นแบบเสียภาษีหรือชำระภาษีย่าช้า คุณต้องรับผิดชอบดอกเบี้ย และค่าปรับ หากคุณชำระหนี้ภาษีเต็มจำนวนตามเวลาที่กำหนด แต่ไม่ได้ยื่นแบบเสียภาษีตามเวลาที่กำหนด คุณยังคงต้องรับผิดชอบค่าปรับสำหรับการยื่นแบบเสียภาษีย่าช้ากว่ากำหนด คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินเหล่านี้ได้ในดอกเบี๋ย ค่าปรับและค่าธรรมเนียม เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 75 จากเว็บไซต์ของเรา หรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา

ภายใต้สถานการณ์ที่จำกัด เราอาจอนุญาตให้ขยายเวลาการยื่นแบบเสียภาษีได้ (สูงสุดหนึ่งเดือน) หากได้รับการยินยอมให้ขยายเวลา และสามารถยื่นแบบเสียภาษีและชำระเงินได้ภายในเวลาที่อนุญาต คุณจะเห็นดอกเบี๋ยของการชำระเงิน แต่จะไม่ต้องชำระค่าปรับ หากคุณไม่สามารถยื่นแบบของคุณได้ตามเวลาที่กำหนด คุณควรส่งคำร้องขอขยายเวลาในการยื่นแบบเสียภาษีแบบออนไลน์ โดยเลือก “ขอขยายเวลาการยื่นแบบเสียภาษี” จากเมนูเลื่อนลง “ยื่นแบบเสียภาษี” บนเว็บไซต์ของเราที่ [www.boe.ca.gov](http://www.boe.ca.gov)

### หากฉันไม่มีภาษีค้างชำระ ฉันยังต้องยื่นแบบเสียภาษีหรือไม่

ใช่ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นหนี้ภาษีสำหรับรอบระยะเวลาการรายงาน ไม่มีการขายในรอบระยะเวลา หรือการขายทั้งหมดของคุณไม่ต้องชำระภาษีก็ตาม แต่คุณยังต้องยื่นแบบเสียภาษี

### การขายประเภทใดที่มีการรวมอยู่ในยอดขายขั้นต้น

กฎหมายกำหนดให้คุณต้องรายงานการขายทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้ใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าคุณจะได้รับชำระเงินสำหรับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ โดยทั่วไปแล้ว การชำระเงินสำหรับการขายของคุณจะอยู่ในรูปแบบของเงิน (เช่น เงินสดและการขายที่มีการเรียกเก็บเงิน) อย่างไรก็ตาม อาจมีบางเวลาที่你会ได้รับการชำระเงินในรูปแบบอื่น (เช่น การแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน) และต้องมีการรายงานราคาตลาดที่ยุติธรรมของการชำระเงินเหล่านั้น

ต้องไม่รวมใบเสร็จสำหรับการขายต่อไปนี้ในยอดขายรวมทั้งหมด:

- การขายลอตเตอรี่ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (ลอตเตอรี่แบบขูด ตั๋วลอตโต และอื่น ๆ)
- การเรียกเก็บค่าบริการสำหรับใบส่งจ่ายเงิน
- การขายใบรับรองของขวัญ (ดูที่หมายเหตุในหน้าถัดไป)
- ค่าธรรมเนียมขยะทางอิเล็กทรอนิกส์ (หรือเรียกว่า eWaste)

ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ผ่านมา คุณต้องรายงานการขายสำหรับรอบระยะเวลาการรายงานภาษีที่จะเกิดขึ้น แม้ว่าคุณจะได้รับชำระเงินในรอบระยะเวลาที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจขายสินค้าในเดือนมิถุนายนเป็นเงิน 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ และยอมให้ลูกค้าเป็นเจ้าของ

สินค้าทันทีด้วยการให้สินเชื่อ เนื่องจากลูกค้าเป็นเจ้าของสินค้า (มีการขายเกิดขึ้น) ในเดือนมิถุนายน คุณต้องรายงานการขายในจำนวน 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนนั้น ไม่ว่าคุณจะได้รับชำระเงินเมื่อใดก็ตาม

หมายเหตุ: บัตรกำนัล แม้ว่าคุณจะไม่ได้รับการขายบัตรกำนัลภายใต้ยอดขายรวมของคุณ คุณต้องรายงานการขายที่เกิดขึ้นเมื่อคุณรับเอาบัตรกำนัลสำหรับการขายสินค้า หรือทรัพย์สินที่ต้องชำระภาษี การขายจะต้องมีการรายงานสำหรับรอบระยะเวลาการรายงานที่มีการแลกเปลี่ยนบัตรกำนัล

## เมื่อใดที่การซื้อสินค้าจะต้องเสียภาษีการใช้สินค้า

การซื้ออาจจะต้องเสียภาษีการใช้สินค้าด้วยเหตุผลหลายประการ เหตุผลที่พบส่วนใหญ่คือ:

- คุณใช้ทรัพย์สินที่ซื้อมาด้วยใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อ ตามที่ได้อธิบายไว้ในบท การใช้ใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อ หากคุณใช้ใบอนุญาตการจำหน่ายเพื่อซื้อสินค้าที่คุณมีเจตนาจะนำมาจำหน่ายต่อ ทรัพย์สินหลายอย่างของคุณจะไม่เรียกเก็บชดเชยภาษีการขาย อย่างไรก็ตาม หากคุณใช้สินค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นก่อนจะทำการขายต่อ ในขณะที่มีการใช้นั้นคุณต้องรับผิดชอบภาษีการใช้สินค้า (การใช้สินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดแสดง หรือสาธิตก่อนการจำหน่ายต่อ โดยทั่วไปจะไม่พิจารณาว่าการใช้นั้นต้องชำระภาษีการใช้สินค้า)
- คุณใช้ทรัพย์สินที่ซื้อจากผู้ค้าปลีกนอกรัฐ โดยทั่วไปแล้ว หากคุณซื้อเครื่องมือ หรือสินค้าจากผู้ค้าปลีกนอกรัฐโดยไม่ชำระภาษีของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และใช้ทรัพย์สินนั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการจำหน่ายต่อ การซื้อดังกล่าวจะต้องชำระภาษีการใช้สินค้าและต้องรายงานภาษี

หมายเหตุ: ภาษีการใช้สินค้าอาจนำมาบังคับใช้กับการเช่าได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเช่า โปรดดูการเช่าทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 46 ได้จากเว็บไซต์ของเรา หรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา

## ฉันจะรายงานหนี้ภาษีการใช้สินค้าอย่างไร

### บุคคลธรรมดา

คุณสามารถชำระเงินปีละหนึ่งครั้งตอนที่คุณยื่นแบบเสียภาษีรายได้ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียของคุณ หรือทำการชำระเงินโดยตรงไปยัง BOE หลังจากการซื้อสินค้าแต่ละครั้งโดยใช้การลงทะเบียนออนไลน์บนเว็บไซต์ของเราที่ [www.boe.ca.gov](http://www.boe.ca.gov) ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราที่

### ธุรกิจ

เจ้าของธุรกิจที่มีใบอนุญาตสำหรับภาษีการขายหรือการใช้สินค้าของมลรัฐแคลิฟอร์เนียต้องรายงานภาษีการใช้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการซื้อทางธุรกิจของพวกเขาด้วยแบบเสียภาษีของพวกเขา

กฎหมายของมลรัฐแคลิฟอร์เนียกำหนดให้ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต้องจดทะเบียนกับกรมสรรพสามิต และรายงานและชำระหนี้ภาษีการใช้สินค้าสำหรับปีปฏิทินที่ผ่านมาให้แก่กรมสรรพสามิตโดยตรงภายในวันที่ 15 เมษายน ทั้งนี้ ผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติเหมาะสมคือบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับรายรับรวมทั้งหมดจากการดำเนินธุรกิจอย่างน้อย 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อหนึ่งปีปฏิทินโดยไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายหรือเอกสารรับรองการจดทะเบียนภาษีการใช้สินค้า ไม่มีใบอนุญาตการชำระภาษีการใช้สินค้าโดยตรง หรือไม่ได้จดทะเบียนเพื่อรายงานภาษีการใช้สินค้ากับกรมสรรพสามิต ทั้งนี้ รายรับรวมคือยอดขายรวมของรายรับทั้งหมด ไม่ว่าจะมาจากบริการต่างๆ หรือธุรกรรมทางธุรกิจอื่นๆ จากการดำเนินธุรกิจทั้งในและนอกมลรัฐ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูเรื่องการจดทะเบียนภาษีการใช้สินค้าที่จำเป็นสำหรับบริษัทที่ให้บริการ เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 126 ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเรา

หมายเหตุ: การซื้อจากผู้ค้าปลีกที่อยู่นอกรัฐ ผู้ค้าปลีกบางรายที่ถือ เอกสารรับรองการจดทะเบียนภาษีการใช้ และจะเก็บ และรายงานภาษีการใช้สินค้าของมลรัฐแคลิฟอร์เนียสำหรับการขายที่ต้องชำระภาษีให้กับลูกค้าที่อยู่ในรัฐนี้ หากคุณชำระภาษีการใช้สินค้าของมลรัฐแคลิฟอร์เนียให้กับผู้ค้าปลีกเช่นนี้ คุณไม่จำเป็นต้องรายงานภาษี ผู้ค้าปลีกรายนั้นจะต้องให้ใบเสร็จรับเงินที่แสดงจำนวนภาษีการใช้สินค้าที่เก็บจากคุณร่วมกับรายการอื่นๆ คุณจะต้องเก็บสำเนาของใบเสร็จรับเงินที่แสดงว่าคุณได้ชำระภาษีการใช้สินค้าแล้ว

หากคุณชำระภาษีการขายหรือการใช้สินค้าอื่นๆ ของรัฐสำหรับสินค้าอย่างถูกต้อง และแสดงจำนวนเงินในการซื้อในแบบเสียภาษีของคุณ คุณสามารถขอลดหย่อนจำนวนภาษีที่ต้องจ่ายให้กับรัฐอื่นในแบบเสียภาษีของคุณได้ (ขึ้นอยู่กับจำนวนของภาษีของมลรัฐแคลิฟอร์เนียที่ครบกำหนดค้างชำระ) อย่างไรก็ตาม หากคุณจำหน่ายต่อทรัพย์สิน คุณไม่สามารถเรียกร้องการให้เครดิตได้

## ฉันจะชำระภาษีที่ครบกำหนดค้างชำระได้อย่างไร

มีทางเลือกสำหรับการชำระเงินที่ง่ายตายและสะดวกที่สามารถใช้เพื่อชำระภาษีมีอยู่หลายทาง ได้แก่:

- **ชำระเงินโดยตรงจากบัญชีธนาคารของคุณ** หลังจากที่คุณยื่นแบบเสียภาษีของคุณผ่านระบบออนไลน์แล้ว คุณสามารถเลือกที่จะโอนเงินจากบัญชีของคุณให้กับเราโดยตรง โดยแจ้งหมายเลขระบุธนาคาร และหมายเลขบัญชีธนาคาร การชำระเงินสามารถทำได้ทุกวันทำการของธนาคารที่คุณเลือก ขึ้นอยู่กับวันที่ครบกำหนดของการยื่นแบบเสียภาษี หรือการชำระเงินล่วงหน้า
- **บัตรเครดิต** บัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้มีดังต่อไปนี้ : อเมริกันเอ็กซ์เพรส ดิสคัฟเวอรี มาสเตอร์การ์ด และวีซ่า คำแนะนำสำหรับการเรียกเก็บจากการชำระเงินของคุณอยู่บนเว็บไซต์ของเราภายใต้หัวข้อ “การชำระเงิน”
- **เงินสด เช็ค หรือใบสั่งจ่ายเงิน** การชำระเงินสามารถดำเนินการผ่านทางไปรษณีย์ หรือที่สำนักงานทุกแห่งของเรา กรุณาอย่าส่งเงินสดมาทางจดหมาย กำหนดส่งจ่ายเงินของคุณให้กับกรมสรรพาสมาติของรัฐ การชำระเงินด้วยตัวเองจะต้องมาที่สำนักงานของเรา ในวันที่หรือก่อนวันที่ครบกำหนด การชำระเงินผ่านทางไปรษณีย์จะต้องประทับตราไปรษณีย์ตรงในวันที่หรือก่อนวันที่ที่ครบกำหนด
- **การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EFT)** ในปัจจุบัน การชำระเงินผ่าน EFT จำเป็นสำหรับธุรกิจที่มีการชำระภาษีการขายและการใช้สินค้าโดยเฉลี่ย 10,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ธุรกิจอื่นๆ สามารถชำระผ่านทาง EFT ได้โดยความสมัครใจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระเงินผ่านทาง EFT กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ [www.boe.ca.gov](http://www.boe.ca.gov) และเลือก “การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์” จากเมนูเลื่อนลงที่ “ทำการชำระเงิน” หรือคุณอาจเข้าไปดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกสองแห่ง อันได้แก่ เรื่องแนวทางสำหรับการยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 159 หรือเรื่องแนวทางสำหรับการยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับบัญชี เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 159EFT จากเว็บไซต์ของเรา
- **แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของ BOE ชื่อ ePay (การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์)** แอปพลิเคชันของ BOE ที่ชื่อว่า ePay เป็นวิธีการที่จะจัดการการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บนอุปกรณ์มือถือของคุณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คุณสามารถทำการชำระเงินไปยังบัญชี BOE ของคุณผ่านการหักบัญชีธนาคารหรือชำระด้วยบัตรเครดิตก็ได้

**ข้อควรจำ:** ไม่ว่าคุณจะชำระเงินด้วยวิธีการใด คุณต้องยื่นแบบเสียภาษี และชำระเงินให้ตรงเวลา

## ฉันสามารถปิดเศษให้เป็นดอลลาร์เต็มจำนวนได้หรือไม่

ได้ คุณอาจปิดเศษให้เป็นดอลลาร์เต็มจำนวนในแบบเสียภาษีของคุณ จำนวนที่น้อยกว่า 50 เซนต์สามารถปิดเศษลงไปเป็นจำนวนดอลลาร์ที่ต่ำกว่า และจำนวน 50 เซนต์หรือมากกว่านั้นสามารถปิดเศษขึ้นไปเป็นจำนวนดอลลาร์ที่สูงกว่า ตัวอย่างเช่น 127.49 ดอลลาร์สหรัฐ สามารถปิดเศษเป็น 127.00 ดอลลาร์สหรัฐ และ 127.50 ดอลลาร์สหรัฐ สามารถปิดเศษเป็น 128 ดอลลาร์สหรัฐ

## โปรแกรมซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ปกปิดการขาย

ถือเป็นความผิดอาญาสำหรับผู้ที่มิเจตนาขาย ชื่อ ติดตั้ง ถ่ายโอน หรือครอบครองโปรแกรมซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อนหรือจัดการขายและปิดเบือนบันทึกหลักฐาน

การใช้อุปกรณ์เหล่านี้ให้ข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมที่เหนือกว่าเจ้าของธุรกิจที่ปฏิบัติตามกฎหมายและจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมตามอัตราส่วนที่เป็นธรรม ผู้ฝ่าฝืนอาจต้องรับโทษจำคุกประจำเคาน์ตีสูงสุดสามปี ปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์ และจะต้องจ่ายค่าภาษีที่ปิดบังไว้อย่างผิดกฎหมายทั้งหมด บวกกับเบี้ยปรับ รวมถึงดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่มีทั้งหมด

## จะเกิดอะไรขึ้นหากฉันไม่ยื่นแบบเสียภาษี

เราจะติดต่อคุณ และแจ้งให้คุณยื่นแบบเสียภาษีที่จำเป็น หาก你不ยื่น ใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายของคุณอาจถูกยกเลิก ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะทำให้คุณไม่สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างถูกกฎหมาย หากใบอนุญาตของคุณถูกยกเลิกและคุณยังคงดำเนินธุรกิจต่อไปตามที่ระบุไว้ในมาตราที่ 6071 ของประมวลกฎหมายรัฐสภาและภาษีสรรพากร คุณอาจมีความผิดทางอาญาประเภทโทษที่อาจถูกลงโทษโดยการเสียค่าปรับตั้งแต่ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถึง 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามที่ระบุไว้ในมาตราที่ 7153 ของประมวลกฎหมายรัฐสภาและภาษีสรรพากร

## บัญชีการชำระเงินล่วงหน้าคืออะไร

ธุรกิจที่มียอดขายที่ต้องชำระภาษีเฉลี่ย 17,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือมากกว่านั้นต่อเดือนต้องมีการชำระภาษีล่วงหน้า คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรหากข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้กับคุณ โปรดอย่าทำการชำระเงินล่วงหน้าก่อนที่จะได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร

## หากฉันขายหรือจัดจำหน่ายเชื้อเพลิง มีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการรายงานหรือการชำระภาษี การขายหรือไม่

หากคุณเป็นผู้ค้าส่งหรือเป็นซัพพลายเออร์ของเชื้อเพลิงบางชนิด คุณต้องเก็บเงินสำหรับการชำระล่วงหน้าในส่วนของการขายในบางจุดของกระบวนการจัดจำหน่ายเชื้อเพลิง คุณต้องรายงานและชำระเงินที่คุณเก็บในการส่งคืน "SG" หากคุณเป็นผู้ค้าปลีกหรือผู้ขายเชื้อเพลิงแบบอื่นซึ่งมีการชำระภาษีการขายที่จ่ายล่วงหน้าให้กับซัพพลายเออร์ของคุณแล้ว คุณสามารถเบิกเงินคืนได้ด้วยตนเองด้วยการเรียกร้องเครดิตสำหรับค่าภาษีที่จ่ายล่วงหน้าเมื่อคุณยื่นแบบเสียภาษีการขาย หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่สำเนาของภาษีการขายที่จ่ายล่วงหน้าและการขายเชื้อเพลิง เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 82 หรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

## หากลูกค้าชำระเงินหลังรอบระยะเวลาการรายงานภาษี หรือชำระเงินเป็นงวด ภาษีจะครบกำหนดชำระเมื่อใด

ภาษีจะครบกำหนดในรอบระยะเวลาที่มีการขาย คือเมื่อลูกค้าครอบครองหรือมีกรรมสิทธิ์ในสินค้า ซึ่งเป็นจริงไม่ว่าคุณจะได้รับชำระเงินในเวลานั้นหรือไม่ก็ตาม (ตัวอย่างเช่น เป็นเงินสด) หรือในวันที่หลังจากนั้น (เช่น การขายแบบให้สินเชื่อ) ดังนั้น คุณต้องรายงานการขายแบบให้สินเชื่อหรือการขายแบบเรียกเก็บเงินในรอบระยะเวลาที่เกิดธุรกรรมดังกล่าว โดยไม่คำนึงว่าคุณจะได้รับการชำระเงินเมื่อใด

อย่างไรก็ตาม สำหรับการชำระเงินค่าเช่าจะได้รับชำระค่าเช่าที่แตกต่างออกไป โดยทั่วไปแล้ว การชำระค่าเช่าจะมีการรายงานในรอบระยะเวลาที่คุณได้รับเงิน โดยไม่คำนึงว่าการเช่าที่ต้องเสียภาษีจะเริ่มต้นเมื่อใด คุณไม่ต้องรายงานยอดเงินค้างชำระของค่าเช่าที่ยังไม่ได้มีการชำระ (สำหรับการเช่ารถบรรทุก เครื่องบินและอุปกรณ์ขนส่งแบบเคลื่อนที่แบบอื่นจะมีการใช้กฎที่แตกต่างออกไป)

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเช่า คุณสามารถดูได้ที่เอกสารของระเบียบที่ 1660 การเช่าทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้— เรื่องทั่วไป หรือระเบียบที่ 1661 การเช่าอุปกรณ์ขนส่งแบบเคลื่อนที่ จากเว็บไซต์ของเราที่ [www.boe.ca.gov](http://www.boe.ca.gov) อีกทั้ง คุณยังสามารถดูข้อมูลได้จากสำเนาของการเช่าทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 46 อีกทั้ง คุณสามารถขอรับข้อมูลได้โดยโทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา

## ฉันมีการรายงานภาษีประจำปี หากฉันปิดหรือขายกิจการ ฉันต้องรายงานภาษีเมื่อใด

คุณต้องยื่นแบบเสียภาษีครั้งสุดท้ายเมื่อคุณปิดกิจการ หากคุณปิดกิจการในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม คุณต้องยื่นแบบเสียภาษีการขายและการใช้สินค้าครั้งสุดท้ายภายในวันที่ 30 เมษายน หากคุณปิดกิจการภายในระหว่างวันที่ 1 เมษายนถึงวันที่ 30 มิถุนายน วันที่ยื่นภาษีคือวันที่ 31 กรกฎาคม หากคุณปิดกิจการระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคมถึงวันที่ 30 กันยายน วันที่ยื่นภาษีคือภายในวันที่ 31 ตุลาคม หากคุณปิดกิจการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคมถึงวันที่ 31 ธันวาคม คุณต้องยื่นภาษีภายในวันที่ 31 มกราคม

เมื่อคุณปิดหรือขายกิจการ คุณควรติดต่อสำนักงานสาขาที่ใกล้ที่สุดของเรา คุณต้องยื่นแบบเสียภาษีการขายและการใช้สินค้าครั้งสุดท้าย หากคุณไม่สามารถยื่นแบบเสียภาษีได้ในเวลาที่กำหนดคุณจะต้องเสียดอกเบี้ยและค่าปรับ โปรดอ้างอิงจากเรื่อง *การยกเลิกใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายของคุณ* เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 74 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

## ฉันสามารถขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการกรอกแบบเสียภาษีให้สมบูรณ์ได้จากที่ใด

คุณสามารถขอความช่วยเหลือได้จากเว็บไซต์ของเรา หรือทางโทรศัพท์หรือติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานสาขาของเรา บนเว็บไซต์ของเรา มีความช่วยเหลือในรูปแบบของบทช่วยสอนออนไลน์ของชั้นเรียนภาษีการขายและการใช้สินค้าเบื้องต้น ซึ่งจะมีการเปิดสอนเป็นระยะในสำนักงานของเราที่มีอยู่ทั่วประเทศ ในชั้นเรียนจะมีการสอนให้คุณกรอกแบบเสียภาษีให้สมบูรณ์ทีละขั้นตอน

เว็บไซต์ของเรายังมีรายการคำถามที่ถามบ่อย (FAQs) เอกสารเผยแพร่ กฎหมายและระเบียบ คุณสามารถใส่หัวข้อในช่องค้นหาที่ด้านบนของหน้าจอและเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อีกทั้ง คุณยังสามารถโทรศัพท์ติดต่อหรือแวะไปที่สำนักงานสาขาที่ใดที่หนึ่งของเราหรือโทรศัพท์ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าก็เพื่อขอความช่วยเหลือได้ เจ้าหน้าที่จะอธิบายให้ทราบถึงวิธีการกรอกข้อมูลในแบบเสียภาษีให้สมบูรณ์อย่างถูกต้อง ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถจัดเตรียมแบบเสียภาษีให้คุณหรือตรวจสอบบันทึกหลักฐานของคุณเพื่อลงความเห็นเกี่ยวกับจำนวนเงินที่คุณต้องรายงาน แต่พวกเขาจะยินดีที่จะอธิบายถึงข้อมูลที่จำเป็นต้องและวิธีการกรอกข้อมูลเหล่านั้น

นักบัญชีของฉันเป็นผู้จัดเตรียมแบบเสียภาษี ฉันสามารถให้นักบัญชียื่นแบบภาษีให้ฉันได้หรือไม่  
ได้ นักบัญชีของคุณสามารถลงทะเบียนยื่นแบบเสียภาษีให้คุณได้ เรามีแบบฟอร์มทางออนไลน์

## บริการออนไลน์

BOE มุ่งมั่นที่จะให้บริการออนไลน์สำหรับผู้จ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมทุกคน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ [www.boe.ca.gov](http://www.boe.ca.gov) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ขณะนี้ เราได้นำเสนอบริการออนไลน์ดังต่อไปนี้

### ลงทะเบียนขอใบอนุญาต เอกสารสิทธิ์ หรือบัญชี

- ใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่าย
- ภาษีผลตอบแทนจากยาง
- ใบอนุญาตสำหรับเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเดินทางของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย
- รูปลอกอัตราราคาดอกเบี๋ยแบบคงที่ประจำปี
- การซื้อผลิตภัณฑ์บุหรีและ/หรือยาสูบทางอินเทอร์เน็ต

### ต่อเอกสารสิทธิ์ของคุณ

- ผลิตภัณฑ์บุหรีและยาสูบ
- ข้อตกลงภาษีเชื้อเพลิงระหว่างประเทศ (IFTA)
- ภาษีการใช้เชื้อเพลิง (รูปลอกอัตราราคาดอกเบี๋ยแบบคงที่ประจำปี)

### ยื่นแบบเสียภาษี

- ภาษีการขายและการใช้สินค้า
- เชื้อเพลิงรถยนต์
- ข้อตกลงภาษีเชื้อเพลิงระหว่างประเทศ (IFTA)
- ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายบุหรี

### ตัวเลือกในการชำระเงินออนไลน์

- ชำระเงินโดยตรงจากบัญชีธนาคารของคุณ (ACH)
- การชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การยื่นแบบเสียภาษีการขายและการใช้สินค้าและการชำระเงินล่วงหน้า การยื่นแบบเสียภาษีพิเศษ บัญชีลูกหนี้ และการชำระเงินสำหรับการตรวจสอบบัญชีและการชำระเงินค่าธรรมเนียมสำหรับโปรแกรมภาษีและค่าธรรมเนียมเกือบทั้งหมด
- การโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EFT) สามารถทำการชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ตหรือทางโทรศัพท์

### การร้องขอการยกเว้นออนไลน์

- การแจ้งการส่งไปรษณีย์ภายในกำหนดเวลา
- การขยายเวลาการยื่นแบบเสียภาษี/ค่าธรรมเนียม
- การยกเว้นค่าปรับหรือดอกเบี้ย
- การยกเว้นค่าปรับและดอกเบี้ยเนื่องจากภัยพิบัติ
- การยกเว้นค่าธรรมเนียมชดใช้คืนค่าใช้จ่ายในการเก็บ
- การยกเว้นดอกเบี้ยเนื่องจากข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าที่ไม่สมเหตุผลที่เกิดจาก BOE หรือ DMV

### โปรแกรมสแตมป์ภาษีบุหรี

- ผู้จัดจำหน่ายบุหรีที่ได้รับอนุญาตสามารถสั่งซื้อสแตมป์ภาษีบุหรีและตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อทางออนไลน์ได้

### การตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาต

- ตรวจสอบว่า หมายเลขใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายที่รวมอยู่ในใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อนั้นถูกต้อง
- ตรวจสอบว่า เอกสารสิทธิ์ในการจำหน่ายบุหรี/ยาสูบนั้นถูกต้อง
- ตรวจสอบว่า ผู้ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการห่อหุ้ม (CED) ได้จดทะเบียนเพื่อรวบรวมและส่งเงินไปชำระเป็นค่าธรรมเนียมของเสียอิเล็กทรอนิกส์
- ตรวจสอบว่า บัญชีค่าธรรมเนียมการบำรุงรักษาถังเก็บใต้ดินนั้นถูกต้องอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่



### แผนการชำระเงิน

- ร้องขอแผนการชำระเงิน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถชำระภาษีที่ครบกำหนดชำระที่ผ่านมาทั้งหมดได้เต็มจำนวน

### บริการทางโทรศัพท์มือถือของ BOE

- ทำการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังบัญชี BOE ของคุณผ่านทางกรับบัญชีธนาคารหรือโดยการใช้บัตรเครดิตก็ได้
- ดูประวัติการชำระเงินของคุณ
- ตรวจสอบสถานะของหมายเลขใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายที่รวมอยู่ในใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อ เอกสารสิทธิ์ในการจำหน่ายบุหรี่ยาสูบ หรือเอกสารสิทธิ์ค่าธรรมเนียมการนำของเสียอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่
- หาตำแหน่งที่ตั้งของสำนักงาน BOE ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

## การซื้อ การขายหรือการปิดกิจการ

เมื่อใดก็ตามที่คุณซื้อ ขาย หรือปิดกิจการ คุณต้องติดต่อหากเรา หากคุณกำลังจะซื้อกิจการ คุณอาจต้องขอใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่าย เพราะใบอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถถ่ายโอนให้กันได้ หากคุณกำลังจะขายหรือปิดกิจการ คุณจะต้องปิดบัญชีของคุณ หากธุรกิจที่กำลังกล่าวถึงนี้เป็นบริษัทแบบนิติบุคคลหรือบริษัทจำกัดหนี้สิน โปรดอ่านที่ย่อหน้าสุดท้ายในบทนี้ นอกเหนือจากข้อมูลด้านล่าง

### ฉันต้องติดต่อกรมสรรพสามิตหรือไม่หากฉันกำลังจะซื้อกิจการ

ใช่ เพื่อป้องกันไม่ให้คุณต้องชำระภาษีการขายและการใช้สินค้าที่เป็นหนี้สินจากกิจการที่คุณกำลังจะซื้อ คุณควรเขียนจดหมายถึงเราและแจ้งขอใบผ่านภาษีอากร (ติดต่อสำนักงานสาขาที่อยู่ใกล้คุณตามที่ระบุไว้ในหน้า 24 เพื่อดูที่อยู่)

รายการต่อไปนี้เป็นรายการข้อมูลที่จะรวมอยู่ในคำร้องขอใบผ่านภาษีอากรแบบเป็นลายลักษณ์อักษร

- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ซื้อ
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จำหน่าย
- ที่อยู่ทางธุรกิจ
- สำเนาของใบแจ้งหนี้การขายหรือข้อตกลงการซื้อที่มีจำนวนราคาที่ต้องชำระ
- ชื่อของบริษัทคนกลางและหมายเลขบริษัทคนกลาง หากมี
- วันที่ที่มีการซื้อธุรกิจเกิดขึ้น

หากคุณไม่ได้รับใบผ่านภาษีอากรก่อนที่คุณจะซื้อกิจการและเจ้าของคนก่อนมีภาษีที่ยังไม่ได้จ่าย คุณอาจต้องชำระภาษี ดอกเบี้ย และค่าปรับที่ค้างอยู่ (ขึ้นอยู่กับราคาซื้อธุรกิจ ซึ่งรวมอยู่ในประมาณการหนี้สิน) ดูที่ ระเบียบ 1702 หนี้สินของผู้รับช่วงต่อ

หลังจากได้รับหนังสือแจ้งขอใบผ่านภาษีอากรจากคุณ เราจะตรวจสอบว่ากิจการที่คุณกำลังจะซื้อเป็นหนี้ภาษีการขายและการใช้สินค้า ดอกเบี้ย หรือค่าปรับใดๆ หรือไม่ หากมีการค้างชำระอยู่ เจ้าของคนปัจจุบันจะได้รับการแจ้งและแนะนำให้ชำระเงินที่ค้างอยู่หรือมีการแนะนำให้คุณหักเงินจำนวนนั้นออกจากราคาซื้อเพื่อให้ครอบคลุมหนี้สินที่อาจมีอยู่ เงินจำนวนนี้ต้องมีกรจ่ายให้กับเราก่อนจึงจะสามารถออกไปผ่านภาษีอากรให้ได้

หากกิจการที่คุณกำลังจะซื้อ มีที่ตั้งมากกว่าหนึ่งแห่ง และคุณกำลังจะซื้อกิจการทุกแห่ง คุณต้องการใบผ่านภาษีอากรเพียงใบเดียว อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังจะซื้อกิจการหนึ่งแห่งหรือมากกว่านั้น แต่ไม่ได้ซื้อทั้งหมด คุณควรขอใบผ่านภาษีอากรสำหรับกิจการแต่ละแห่ง

หากคุณกำลังจะซื้อกิจการผ่านบริษัทดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทแจ้งขอใบผ่านภาษีอากรในนามของคุณ สิ่งสำคัญที่ต้องจดจำคือหากเจ้าของปัจจุบันเป็นหนี้ภาษีและบริษัทดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาปิดบัญชีโดยไม่มีใบผ่านภาษีอากร คุณอาจต้องรับภาระหนี้สินที่ยังไม่ได้ชำระ ตามที่ระบุไว้ข้างต้น

### ฉันต้องกันเงินไว้เพื่อให้ครอบคลุมหนี้ภาษีที่ยังไม่ได้ชำระโดยเจ้าของคนก่อนหรือไม่

ใช่ หากเราไม่ได้ออกใบผ่านภาษีอากรตามที่อธิบายไว้ข้างต้น คุณต้องหักเงินไว้ให้เพียงพอจากราคาซื้อของกิจการเพื่อให้ครอบคลุมจำนวนเงินที่เป็นหนี้โดยเจ้าของคนก่อนจนกว่าเขาหรือเธอจะมี:

- ใบเสร็จรับเงินจากเราที่แสดงว่ามีการชำระหนี้สินแล้ว หรือ
- ใบรับรองการจ่ายภาษีอากรจากเราที่ระบุว่าไม่มีจำนวนเงินที่ต้องชำระ

หากเราจัดหาใบรับรองการจ่ายภาษีอากรของธุรกิจให้กับคุณแล้ว คุณจะไม่ต้องกันเงินไว้เพื่อให้ครอบคลุมภาษีการขายและการใช้สินค้าที่ยังไม่ได้ชำระตามที่กฎหมายกำหนดไว้อีกต่อไป

### ฉันจำเป็นต้องสมัครขอใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายใหม่หรือไม่หากฉันซื้อธุรกิจอื่น

ใช่ คุณจะต้องขอใบอนุญาตใหม่เพื่อแสดงว่าคุณเป็นเจ้าของที่ถูกต้อง คุณจะต้องให้ข้อมูลเดียวกันกับผู้สมัครขอใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายทั้งหมด (ดูที่ "การขอใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่าย")

## ฉันต้องแจ้งต่อกรมสรรพสามิตหรือไม่เมื่อฉันปิดหรือขายกิจการของฉัน

ใช่ คุณต้องแจ้งให้เราทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหากคุณมีเจตนาที่จะขาย หรือปิดกิจการของคุณ หากต้องการคำแนะนำและแบบฟอร์มที่คุณจะต้องใช้เพื่อแจ้งให้เราทราบ โปรดดูที่เรื่อง*การยกเลิกใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายของคุณ* เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 74 ซึ่งมีอยู่บนเว็บไซต์ของเราที่ [www.boe.ca.gov](http://www.boe.ca.gov)

เราจะทำการปิดบัญชีของคุณ และยกเลิกใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายของคุณ หากคุณจ่ายเงินสด หรือเงินประกันชนิดมีดอกเบี้ยกับเรา เมื่อคุณได้รับใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายของคุณ เงินประกันทั้งหมด หรือเงินบางส่วนที่ไม่ได้ใช้จะมีการคืนให้กับคุณ ขึ้นอยู่กับว่ายังคงมีภาษีที่ต้องชำระหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องมีที่อยู่ปัจจุบันของคุณเก็บไว้

หากคุณไม่ได้แจ้งเราทราบเมื่อคุณขายสินค้าที่เก็บรักษาไว้ คุณอาจต้องรับผิดชอบภาษี ดอกเบี้ย และค่าปรับที่เกิดขึ้นจากผู้ซื้อ หรือผู้รับช่วงต่อ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ระเบียบ 1699 *ใบอนุญาต*

**ข้อควรจำ:** การใช้ใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายของคุณโดยที่คุณไม่ได้ประกอบธุรกิจอีกต่อไปถือเป็นการทำความผิดทางอาญาประเภทหลอโกโทษ

## หากฉันถอนตัวจากการเป็นหุ้นส่วน ฉันต้องแจ้งต่อกรมสรรพสามิตหรือไม่

ใช่ คุณต้องแจ้งให้เราทราบเมื่อใดก็ตามที่หุ้นส่วนเพิ่มขึ้น หรือลดลง การแจ้งให้เราทราบในเวลาที่เหมาะสมจะสามารถช่วยจำกัดความรับผิดชอบบุคคลของหุ้นส่วนสำหรับค่าภาษี ค่าปรับ และดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงหุ้นส่วน คุณต้องแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังสำนักงานสาขาที่ดูแลบัญชีของคุณ การเผยแพร่ข้อมูลนี้ในหนังสือพิมพ์ หรือแจ้งไปยังหน่วยงานรัฐอื่นๆ ถือเป็นการแจ้งข้อมูลต่อเราที่ไม่เพียงพอ

## หากฉันถอนตัวจากธุรกิจ ปล่อยให้คู่สมรส หรือหุ้นส่วนชีวิตที่มีการจดทะเบียน มาเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ฉันต้องแจ้งกับกรมสรรพสามิตหรือไม่

หากคุณมีชื่ออยู่ในใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายร่วมกับคู่สมรส หรือหุ้นส่วนชีวิตที่มีการจดทะเบียนของคุณ และคุณถอนตัวออกจากการเป็นเจ้าของธุรกิจ คุณต้องแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร การแยกทางกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือการหย่าร้างโดยมีการตัดสินให้มอบธุรกิจให้กับบุคคลคนเดียว โดยไม่มีการแจ้งให้เราทราบอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรถือเป็นการแจ้งข้อมูลที่ไม่เพียงพอ บุคคลที่ยังคงดำเนินธุรกิจอยู่จะต้องขอรับใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายใหม่

**ข้อมูลต่อไปนี้นำมาใช้สำหรับนิติบุคคลและบริษัทจำกัดหนี้สิน:**

ในบางสถานการณ์ บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบอาจต้องรับผิดชอบหนี้ภาษี ค่าปรับ และดอกเบี้ยที่ค้างชำระโดยนิติบุคคล บริษัทจำกัดหนี้สิน และนิติบุคคลจำกัดหนี้สิน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูระเบียบ 1702.5 *การรับผิดชอบของบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบ* และ 1702.6 *นิติบุคคลที่ระงับกิจการชั่วคราว*

## การใช้ใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อ

### เหตุใดจึงต้องใช้ใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อ

หากคุณซื้อทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้มาเพื่อการขายต่อธุรกิจนั้นไม่ต้องชำระภาษีการขายหรือการใช้สินค้าหากการขายดังกล่าวมีหลักฐานข้อมูลยืนยันอย่างถูกต้อง ดังนั้นซัพพลายเออร์ของคุณจะขอให้คุณจัดทำใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อเพื่อรับรองว่าทรัพย์สินที่ซื้อไปนั้นสำหรับนำไปขายต่อ ตามที่ได้อธิบายไว้ที่ด้านล่าง ใบกำกับจะต้องจัดทำในเวลาที่เหมาะสมและจะต้องมีข้อมูลเฉพาะบางอย่าง

### ใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อต้องมีข้อมูลใดบ้าง

ใบกำกับอาจอยู่ในรูปแบบต่างๆ เช่น บันทึก จดหมาย หรือ บันทึกช่วยจำ อย่างไรก็ตามใบกำกับจะต้องประกอบด้วย:

- ชื่อ และที่อยู่ของผู้ซื้อ
- หมายเลขของใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายที่ถือโดยผู้ซื้อ (หากผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่าย ดูหมายเหตุที่ด้านล่าง)
- รายละเอียดของทรัพย์สินที่ซื้อ
- คำชี้แจงว่าทรัพย์สินที่อธิบายไว้ นั้น มีการซื้อมาเพื่อขายต่อ ใบกำกับต้องมีคำพูดที่บอกว่าทรัพย์สิน “จะมีการนำมาขายต่อ” หรือ “สำหรับการขายต่อ” การใช้คำพูดเช่น “ไม่ต้องชำระภาษี” หรือ “ได้รับการยกเว้นภาษี” หรือคำพูดที่คล้ายกันนี้ไม่สามารถนำมาใช้ได้
- วันที่ในเอกสาร
- ลายมือชื่อของผู้ซื้อ หรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบอำนาจให้สามารถกระทำการแทนเขาหรือเธอได้

เราไม่ต้องการแบบฟอร์มใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อที่เป็นแบบเฉพาะ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถดาวน์โหลดและใช้ BOE- 230, *ใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อแบบทั่วไป* ได้จากเว็บไซต์ของเรา หรือขอรับสำเนาผ่านระบบการตอบรับโทรสารขอศูนย์บริการลูกค้า (ดูที่หน้า 24) ตัวอย่างใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อจากระเบียบ 1668 *การขายสำหรับการขายต่อ* มีการเผยแพร่ซ้ำที่หน้า 20 ระเบียบ 1668 ยังมีตัวอย่างใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อสำหรับใช้โดยธุรกิจซ่อมแซมตัวถังรถยนต์และ/หรือพินส์

**หมายเหตุ:** ธุรกิจบางประเภทอาจไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่าย (ตัวอย่างเช่น ธุรกิจที่อาจไม่มีการขายภายในรัฐนี้ หรืออาจเป็นการขายทรัพย์สินในแบบขายปลีกที่ไม่ทำให้เกิดต้องเสียภาษีการขาย) หากคุณกำลังจะขายสินค้าให้กับผู้ซื้อที่ไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่าย แต่ต้องการซื้อโดยใช้ใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อ ผู้ซื้อต้องระบุในใบกำกับว่าเขาหรือเธอไม่ได้ถือใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่าย และเหตุผลที่ไม่จำเป็นต้องใช้ใบอนุญาต

### ฉันมีความรับผิดชอบอย่างไรในฐานะผู้ซื้อที่ใช้ใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อ

คุณไม่ควรใช้ใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อหากไม่แน่ใจว่าคุณจะขายต่อทรัพย์สินหรือไม่ หากคุณกำลังจะซื้อสินค้าที่มีทั้งส่วนที่จะนำมาขายต่อและบางส่วนจะต้องชำระภาษี (เช่น เพื่อนำมาใช้ส่วนบุคคล) คุณต้องระบุกับผู้ขายอย่างชัดเจนว่าสินค้าชิ้นใดที่ซื้อเพื่อนำไปขายต่อ

อาจมีบางครั้งที่คุณไม่แน่ใจว่าสินค้าที่ซื้อมาสำหรับนำมาขายต่อหรือเพื่อการใช้ส่วนบุคคล ในกรณีดังกล่าว เราขอแนะนำให้คุณชำระการชดเชยภาษีการขายหรือภาษีการใช้สินค้าให้กับซัพพลายเออร์ของคุณ หากในภายหลังคุณขายต่อสินค้าก่อนที่จะมีการนำมาใช้ คุณสามารถขอลดหย่อนภาษีในแบบเสียภาษีได้ เมื่อคุณรายงานการขายภายใต้ส่วน “ค่าใช้จ่ายของการขายต่อโดยการซื้อที่มีการจ่ายภาษีก่อนนำมาใช้”

### ฉันจำเป็นต้องยื่นใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อทุกครั้งที่ฉันซื้อสินค้าหรือไม่

ไม่ หากคุณซื้อสินค้าหลายรายการจากผู้ขายรายเดียวกัน คุณสามารถยื่นใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อใบเดียวให้กับผู้ขายนั้นเก็บไว้ หากมีการใช้ใบสั่งซื้อ ในส่วนของใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อที่คุณอธิบายถึงทรัพย์สินที่มีการซื้อ คุณอาจใส่คำว่า “ดูที่ใบสั่งซื้อ” เมื่อคุณซื้อสินค้าจากผู้ขาย คุณต้องระบุในใบสั่งซื้ออย่างชัดเจนว่าสินค้าใดบ้างที่มีการซื้อเพื่อนำไปขายต่อ (โดยใช้คำว่า “สำหรับการขายต่อ”) เราจะสันนิษฐานว่าสินค้าที่ไม่ได้ระบุไว้สำหรับการขายต่อ จะมีการขายให้กับคุณในแบบขายปลีก ดังนั้นคุณจะต้องชำระภาษี

## ฉันมีความรับผิดชอบอย่างไรในฐานะผู้ขายที่รับใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อ

ในฐานะผู้ขาย คุณควรสังเกตลักษณะทั่วไปของธุรกิจของผู้ซื้ออยู่เสมอ หากลักษณะของธุรกิจเป็นแบบที่ทรัพย์สินที่ซื้อนั้น โดยทั่วไปแล้วไม่ได้มีการขายต่อโดยผู้ซื้อ คุณควรตั้งข้อสงสัยในการใช้ใบกำกับนั้น

ตัวอย่างเช่น ใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อที่อธิบายว่าธุรกิจเป็นสถานบริการไม่ควรได้รับการยอมรับหากซื้อซอฟต์แวร์หรือสิ่งของที่คล้ายคลึงกันที่ไม่ได้มีการขายกันตามปกติโดยสถานบริการ หากผู้ซื้อยืนยันว่าสิ่งของดังกล่าวมีการขายต่อคุณควรขอใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อที่ระบุว่าทรัพย์สินดังกล่าวถูกซื้อสำหรับการขายต่อตามแนวทางปกติของการดำเนินธุรกิจ หากผู้ซื้อไม่ยินดีที่จะจัดทำให้ คุณควรพิจารณาว่าเป็นการขายที่ต้องเสียภาษี

คุณไม่ควรยอมรับใบกำกับหากคุณทราบหรือมีเหตุผลอันควรเชื่อว่ามีภาษีซ่อนเร้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เพื่อการขายต่อ

คุณต้องได้รับใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งต้องได้มา:

- ก่อนที่คุณจะเรียกเก็บเงินกับผู้ซื้อสำหรับทรัพย์สินหรือ
- ในช่วงเวลาใดๆ ภายในรอบระยะเวลาการเรียกเก็บเงินและการชำระเงินตามปกติ หรือ
- ในช่วงเวลาก่อนที่จะส่งมอบทรัพย์สินให้กับผู้ซื้อ

คุณต้องเก็บใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อที่คุณได้รับจากบุคคลอื่นไว้เพื่อยืนยันการกล่าวอ้างว่าการขายดังกล่าวเป็นการขายต่อและดังนั้นไม่ต้องมีการเสียภาษี

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายสำหรับการขายต่อ *คุณอาจต้องขอรับสำเนาของการขายต่อ* เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 103

## ฉันสามารถค้นหาได้หรือไม่ว่าหมายเลขใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายมีการใช้อยู่ในปัจจุบันหรือไม่

ได้ หากผู้ขายรายอื่นได้มอบใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อให้กับคุณเพื่อทำการซื้อสำหรับการขายต่อ คุณสามารถติดต่อเราที่หมายเลขโทรศัพท์แบบไม่เสียค่าบริการหรือเยี่ยมชมที่เว็บไซต์ของเราที่ [www.boe.ca.gov](http://www.boe.ca.gov) เพื่อตรวจสอบหมายเลขใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่าย (ดูที่หน้า 24 ในหัวข้อ "อินเทอร์เน็ท")

## มีบทลงโทษสำหรับการใช้ใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่ออย่างผิดกฎหมายหรือไม่

มี หากคุณให้ใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อในการซื้อทรัพย์สินที่ในเวลานั้นคุณรู้ว่าจะไม่มีการขายต่อในแนวทางตามปกติของของธุรกิจ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อ:

- จำนวนภาษีที่จะต้องชำระหากใบกำกับนั้นไม่ได้มีการนำมาใช้ และ
- ดอกเบี้ยของภาษีที่ต้องชำระ (คำนวณจากเวลาที่มีการซื้อทรัพย์สิน)

นอกจากนี้ คุณอาจถูกยกเลิกใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายของคุณและอาจต้องชำระเงินในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองอย่างต่อไปนี้:

- ค่าปรับจำนวน 10 เปอร์เซ็นต์ของภาษีหรือ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นอยู่กับว่าอย่างไรจะมากกว่ากัน สำหรับการซื้อแต่ละครั้งที่กระทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระภาษี
- ค่าปรับจำนวน 25 เปอร์เซ็นต์สำหรับการทุจริตหรือการมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษี

การออกใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อให้กับผู้ขายเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีถือเป็นการความผิดทางอาญาประเภทลหุโทษ โดยการทำความผิดแต่ละครั้งอาจทำให้ถูกลงโทษโดยการเสียค่าปรับ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถึง 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือถูกจำคุกในสถานกักขังของท้องถิ่นไม่เกินหนึ่งปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

## การเก็บรักษาสินค้าหลักฐาน

เพราะคุณต้องชำระภาษีในจำนวนที่ถูกต้องและในบัญชีที่ถูกต้องสำหรับการซื้อและการขายในธุรกิจของคุณ สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องเก็บบันทึกหลักฐานไว้อย่างเพียงพอ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรักษาสินค้าหลักฐาน คุณสามารถขอสำเนาของระเบียบ 1698 บันทึกหลักฐาน และบันทึกหลักฐานของภาษีการขายและการใช้สินค้า เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 116 นอกจากนี้ เอกสารเผยแพร่ที่จัดเตรียมสำหรับประเภทธุรกิจเฉพาะยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรักษาสินค้าหลักฐานไว้ด้วย

หมายเหตุ: ข้อมูลต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้กับโปรแกรมภาษีการขายและการใช้สินค้าและโปรแกรมภาษีอื่นๆ ของกรมสรรพสามิต หน่วยงานอื่นๆ ของรัฐบาลอาจมีข้อกำหนดในการเก็บรักษาสินค้าหลักฐานที่แตกต่างกันออกไป

### ฉันต้องเก็บบันทึกหลักฐานทางธุรกิจไว้หรือไม่

ใช่ คุณต้องเก็บบันทึกหลักฐานทางธุรกิจเพื่อที่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของเราอาจ:

- ตรวจสอบความถูกต้องของแบบเสียภาษีการขายและการใช้สินค้า
- ตรวจสอบว่าถึงกำหนดชำระภาษีหรือไม่หากยังไม่ได้มีการยื่นแบบเสียภาษี

หากคุณไม่สามารถเก็บรักษาสินค้าหลักฐานที่ถูกต้องไว้ได้ อาจมีการพิจารณาได้ว่าเป็นการละเลยหรือมีเจตนาที่จะหลบเลี่ยงภาษีและอาจทำให้ถูกลงโทษได้

### ฉันต้องเก็บบันทึกหลักฐานประเภทใดบ้าง

คุณต้องเก็บบันทึกหลักฐานที่จำเป็นต่อการตรวจสอบหนี้ภาษีที่ถูกต้องภายใต้กฎหมายภาษีการขายและการใช้สินค้า เช่น:

- สมุดบัญชีปกติ (สมุดบัญชีอาจมีข้อมูลที่เก็บอยู่คอมพิวเตอร์ได้)
- เอกสารที่เป็นการกรอกข้อมูลต้นฉบับ (ตัวอย่างเช่น ใบเรียกเก็บเงิน ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ ใบส่งงาน สัญญาหรือเอกสารอื่นๆ) ที่ใช้เป็นหลักฐานประกอบการกรอกข้อมูลในสมุดบัญชี
- ตารางเวลาหรือเอกสารการทำงานทั้งหมดที่ใช้เพื่อเตรียมการจัดทำแบบเสียภาษี

บันทึกหลักฐานของคุณควรแสดงข้อมูลใดบ้าง

บันทึกหลักฐานของคุณต้องแสดงข้อมูลทั้งหมดต่อไปนี้:

- ใบเสร็จขั้นต้นจากการขายหรือการเช่าทั้งหมดของทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้ แม้แต่การขายหรือการเช่าที่คุณอาจพิจารณาว่ามีการยกเว้นภาษี
- การหักลดหย่อนภาษีทั้งหมดในการยื่นแบบเสียภาษี
- ราคาซื้อทั้งหมดของทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้ที่ซื้อสำหรับการขาย การบริโภคหรือการเช่า

### ฉันต้องเก็บบันทึกหลักฐานทางธุรกิจไว้นานเท่าใด

คุณควรเก็บบันทึกหลักฐานทางภาษีการขายและการใช้สินค้าที่เป็นทั้งหมดไว้อย่างน้อยสี่ปี เว้นแต่เราจะมีการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเฉพาะเพื่อให้ทำลายบันทึกหลักฐานเร็วกว่านั้นได้ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีคุณต้องเก็บบันทึกหลักฐานเป็นเวลานานกว่านั้น ตัวอย่างเช่น คุณต้องเก็บบันทึกหลักฐานไว้นานกว่าสี่ปีในกรณีที่:

- หากพบว่ามีธุรกรรมที่น่าสงสัยในระหว่างการตรวจสอบบัญชี คุณต้องเก็บบันทึกหลักฐานนี้ไว้อย่างน้อยสิบปี
- หากคุณถูกตรวจสอบบัญชี คุณควรเก็บบันทึกหลักฐานทั้งหมดที่ครอบคลุมระยะเวลาการตรวจสอบบัญชีจนถึงเวลาที่การตรวจสอบบัญชีเสร็จสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าจะหมายความว่า คุณจะต้องเก็บรักษาสินค้าหลักฐานไว้นานกว่าสี่ปีก็ตาม
- หากคุณมีข้อโต้แย้งกับเราเกี่ยวกับจำนวนภาษีที่คุณเป็นหนี้อยู่ คุณควรเก็บบันทึกหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้จนกว่าการโต้แย้งจะได้รับการตัดสิน ตัวอย่างเช่น หากคุณอุทธรณ์ผลการตรวจสอบบัญชีหรือการตัดสินอื่นๆ หรือคุณยื่นคำร้องขอคืนเงิน คุณควรเก็บบันทึกหลักฐานไว้ขณะที่คดีอยู่ระหว่างรอการตัดสิน

ฉันควรเก็บใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อหรือใบกำกับการขายยกเว้นภาษีที่ฉันได้รับไว้หรือไม่

คุณต้องเก็บใบกำกับไว้เพื่อยืนยันเอกสารการขายที่ยกเว้นการเสียภาษีตามที่ได้กล่าวอ้างไว้ หากคุณไม่ได้เก็บหลักฐานเหล่านี้ไว้ คุณอาจต้องชำระภาษี ดอกเบี้ย และค่าปรับหากคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการขายนั้นไม่ต้องเสียภาษี

ตัวอย่างของใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อ จากระเบียบที่ 1668  
(อาจทำซ้ำได้)

BOE-230 (7-02)  
GENERAL RESALE CERTIFICATE

STATE OF CALIFORNIA  
BOARD OF EQUALIZATION

### California Resale Certificate

**I HEREBY CERTIFY:**

1. I hold valid seller's permit number: \_\_\_\_\_

2. I am engaged in the business of selling the following type of tangible personal property:

\_\_\_\_\_

3. This certificate is for the purchase from \_\_\_\_\_ of the item(s) I have listed in paragraph 5 below. [Vendor's name]

4. I will resell the item(s) listed in paragraph 5, which I am purchasing under this resale certificate in the form of tangible personal property in the regular course of my business operations, and I will do so prior to making any use of the item(s) other than demonstration and display while holding the item(s) for sale in the regular course of my business. I understand that if I use the item(s) purchased under this certificate in any manner other than as just described, I will owe use tax based on each item's purchase price or as otherwise provided by law.

5. Description of property to be purchased for resale:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6. I have read and understand the following:

**For Your Information:** A person may be guilty of a misdemeanor under Revenue and Taxation Code section 6094.5 if the purchaser knows at the time of purchase that he or she will not resell the purchased item prior to any use (other than retention, demonstration, or display while holding it for resale) and he or she furnishes a resale certificate to avoid payment to the seller of an amount as tax. Additionally, a person misusing a resale certificate for personal gain or to evade the payment of tax is liable, for each purchase, for the tax that would have been due, plus a penalty of 10 percent of the tax or \$500, whichever is more.

NAME OF PURCHASER

SIGNATURE OF PURCHASER, PURCHASER'S EMPLOYEE OR AUTHORIZED REPRESENTATIVE



PRINTED NAME OF PERSON SIGNING

TITLE

ADDRESS OF PURCHASER

TELEPHONE NUMBER

( )

DATE

คุณสามารถดูสำเนาของ BOE-230 ใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้จากเว็บไซต์ของเราและจากบริการตอบรับโทรสารของศูนย์บริการลูกค้าของเราที่หมายเลขโทรศัพท์ 1-800-400-7115



ตัวอย่างของใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อ จากระเบียบที่ 1668  
(อาจทำซ้ำได้)

BOE-230 (7-02)

ใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อแบบทั่วไป

มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  
กรมสรรพสามิต

ใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

ข้าพเจ้าขอรับรองไว้ ณ ที่นี้ว่า: \_\_\_\_\_

1. ข้าพเจ้ามีใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายที่ถูกต้องหมายเลข: \_\_\_\_\_

2. ข้าพเจ้าประกอบธุรกิจในการขายทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้ประเภทต่อไปนี้: \_\_\_\_\_

3. ใบกำกับนี้ใช้สำหรับการซื้อจาก \_\_\_\_\_ สำหรับสินค้าที่ข้าพเจ้าลงรายการไว้ในย่อหน้าที่ 5  
ด้านล่าง (ชื่อผู้ขาย)

4. ข้าพเจ้าจะขายต่อสินค้าที่ลงรายการไว้ในย่อหน้าที่ 5 ซึ่งข้าพเจ้ากำลังจะซื้อภายใต้ใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อในรูปแบบของทรัพย์สินส่วนบุคคลที่จับต้องได้ในแนวทางการดำเนินการธุรกิจตามปกติ และข้าพเจ้าจะขายต่อสินค้าก่อนที่จะนำสินค้ามาใช้เพื่อการอื่น นอกเหนือจากการสาธิตและจัดแสดงในขณะที่ครอบครองสินค้าไว้เพื่อการขายในแนวทางการดำเนินการธุรกิจตามปกติ ข้าพเจ้าเข้าใจว่าหากข้าพเจ้าใช้สินค้าต่างๆ ที่ซื้อภายใต้ใบกำกับนี้ในลักษณะอื่นที่ไม่ใช่ตามที่อธิบายไว้ ข้าพเจ้าจะเป็นหนี้ภาษีการใช้สินค้าตามราคาในการซื้อสินค้าแต่ละรายการหรือตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นตามกฎหมาย

5. รายละเอียดของทรัพย์สินที่จะซื้อเพื่อนำไปขายต่อ:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6. ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อมูลต่อไปนี้แล้ว:  
สำหรับข้อมูลของคุณ: บุคคลอาจมีความผิดทางอาญาประเภทหุโทษภายใต้ประมวลกฎหมายรัษฎากรและสรรพากร มาตราที่ 6094.5 หากผู้ซื้อในเวลาที่ยื่นว่า เขาหรือเธอจะไม่ขายต่อสินค้าที่ซื้อก่อนที่จะมีการใช้ (นอกเหนือจากการเก็บรักษา การสาธิต หรือการจัดแสดงในขณะที่ครอบครองสินค้าไว้เพื่อการขายต่อ) และเขาหรือเธอจัดทำใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระเงินที่เป็นจำนวนเงินสำหรับภาษีให้กับผู้ขาย นอกจากนี้ ผู้ที่ใช้ใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่ออย่างไม่ถูกต้องเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อหลบเลี่ยงการจ่ายภาษีต้องรับผิดชอบภาษีที่ต้องชำระ สำหรับการซื้อแต่ละครั้ง พร้อมค่าปรับในจำนวน 10 เปอร์เซ็นต์ของภาษีจำนวน 500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นอยู่กับว่าอย่างไรจะมากกว่ากัน

ชื่อของผู้ซื้อ	
ลายมือชื่อของผู้ซื้อ พนักงานของผู้ซื้อหรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของผู้ซื้อ	
เขียนชื่อของผู้ที่ลงลายมือชื่อด้วยตัวบรรจง	ตำแหน่ง
ที่อยู่ของผู้ซื้อ	
หมายเลขโทรศัพท์ ( )	วันที่

คุณสามารถดูสำเนาของ BOE-230 ใบกำกับยกเว้นการเสียภาษีเพื่อนำสินค้าไปขายต่อแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้จากเว็บไซต์ของเราและจากบริการตอบรับโทรสารของศูนย์บริการลูกค้าของเราที่หมายเลขโทรศัพท์ 1-800-400-7115

## ฉันควรจดทะเบียนในโปรแกรมภาษีอื่นที่กรมสรรพสามิตบริหารจัดการหรือไม่

นอกเหนือจากภาษีการขายและการใช้สินค้าของรัฐแล้ว เรายังจัดการภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง ทรัพยากรคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการปลอดภาษีสำหรับธุรกิจขนาดเล็กของกรมสรรพสามิต เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 51 มีรายการของโปรแกรมภาษีและค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่กรมสรรพสามิตบริหารจัดการ คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ [www.boe.ca.gov](http://www.boe.ca.gov) หรือจากศูนย์บริการลูกค้าของเรา

รายการด้านล่างประกอบด้วยโปรแกรมภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ บางส่วนที่เราบริหารจัดการ คุณสามารถจดทะเบียนโปรแกรมภาษีและค่าธรรมเนียมพิเศษได้เกือบทุกรายการโดยการลงทะเบียนออนไลน์ โดยที่จะมีการระบุโปรแกรมต่าง ๆ ซึ่งคุณสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้นั้น โดยการใช้เครื่องหมายดอกจัน (\*) ด้านล่าง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเฉพาะ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ [www.boe.ca.gov](http://www.boe.ca.gov) หรือติดต่อ

### ภาษีและค่าธรรมเนียมพิเศษต่าง ๆ

State Board of Equalization, MIC:88

PO Box 942879 Sacramento, CA 94279-0088

1-800-400-7115 โทรศัพท์

1-916-323-9297 โทรสาร

- เชื้อเพลิงเครื่องบินเจ็ท
- ภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าธรรมเนียมยางของแคลิฟอร์เนีย
- ค่าธรรมเนียมการป้องกันอันตรายจากสารพิษตะกั่วในเด็ก
- ค่าลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์บุหรีและยาสูบ
- ภาษีผลิตภัณฑ์บุหรีและยาสูบ
- ภาษีเชื้อเพลิงดีเซล\*
- ค่าธรรมเนียมยางของแคลิฟอร์เนียที่มีการนำของเสียอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ใหม่
- ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับผู้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉิน
- ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับพลังงาน
- ค่าธรรมเนียมการป้องกันไฟไหม้
- ค่าธรรมเนียมในกิจกรรมเกี่ยวกับของเสียอันตราย
- ค่าธรรมเนียมการกำจัดของเสียอันตราย
- ค่าธรรมเนียมด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับของเสียอันตราย\*
- ค่าธรรมเนียมสถานที่กลบฝังของเสียอันตราย
- ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ก่อให้เกิดของเสียอันตราย\*
- ภาษีประกันภัย
- ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการของเสียแบบองค์รวม (ขยะมูลฝอยและขยะกิ่งไม้)
- ภาษีเชื้อเพลิงเครื่องบินเจ็ท\*
- ค่าธรรมเนียมสำหรับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกรานในทะเล (น้ำอับเฉา)
- ภาษีเชื้อเพลิงยานพาหนะ
- ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับแก๊สธรรมชาติ

- ค่าธรรมเนียมการป้องกันอันตรายจากสารตะกั่วจากการทำงาน
- ค่าธรรมเนียมการตอบสนอง การป้องกัน และการดูแลเมื่อมีน้ำมันรั่วไหล
- ค่าธรรมเนียมการบำรุงรักษาถังกักเก็บใต้ดิน
- สิทธิรื้อถอน

### สำนักงานผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก

State Board of Equalization, MIC:65

PO Box 942879 Sacramento, CA 94279-0065

หมายเลขโทรศัพท์ 1-800-400-7115

- ภาษีเชื้อเพลิงดีเซล (ยกเว้นผู้ประกอบการประจำทางและหน่วยงานรัฐบาล)\*
- ข้อตกลงภาษีเชื้อเพลิงระหว่างประเทศ (IFTA)\*
- ภาษีเชื้อเพลิงดีเซลของผู้ใช้ระหว่างรัฐ (DI)\*
- ภาษีการใช้เชื้อเพลิง\*

## รายละเอียดเพิ่มเติม

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับกฎหมายภาษีการขายและการใช้สินค้ามีผลบังคับใช้กับการดำเนินธุรกิจของคุณอย่างไร โปรดใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ด้านล่าง

### ส่วนงานข้อมูลผู้เสียภาษี

1-800-400-7115

TTY:711

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าจะให้บริการในวันธรรมดา ตั้งแต่เวลา 8:00 - 17:00 น. (เวลาแปซิฟิก) ยกเว้นวันหยุดราชการ คุณสามารถขอรับความช่วยเหลือในภาษาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษได้อีกด้วย

### สำนักงานสาขา

เมือง	รหัสพื้นที่	หมายเลข
Bakersfield	1-661	395-2880
Culver City	1-310	342-1000
El Centro	1-760	352-3431
Fairfield	1-707	427-4800
Fresno	1-559	440-5330
Irvine	1-949	440-3473
Norwalk	1-562	466-1694
Oakland	1-510	622-4100
Rancho Mirage	1-760	770-4828
Redding	1-530	224-4729
Riverside	1-951	680-6400
Sacramento	1-916	227-6700
Salinas	1-831	443-3003
San Diego	1-858	385-4700
San Francisco	1-415	356-6600
San Jose	1-408	277-1231
Santa Rosa	1-707	576-2100
Van Nuys	1-818	904-2300
Ventura	1-805	677-2700
West Covina	1-626	480-7200
สำนักงานสาขาของรัฐ		
Chicago, IL	1-312	201-5300
Houston, TX	1-281	531-3450
New York, NY	1-212	697-4680
Sacramento, CA	1-916	227-6600

### อินเทอร์เน็ต

[www.boe.ca.gov](http://www.boe.ca.gov)

คุณสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติม เช่น กฎหมาย ระเบียบ แบบฟอร์ม เอกสารเผยแพร่ และคู่มือ นโยบายที่จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการบังคับใช้กฎหมายกับธุรกิจของคุณ

คุณยังสามารถตรวจสอบหมายเลขใบอนุญาตการเป็นผู้จำหน่ายทางออนไลน์ (ดูที่ "การตรวจสอบใบอนุญาต/ใบรับรอง") หรือโทรศัพท์ไปยังบริการตรวจสอบระบบอัตโนมัติของเราที่หมายเลขโทรศัพท์แบบไม่เสียค่าบริการ 1-888-225-5263

คุณสามารถดูเอกสารเผยแพร่แบบหลายภาษาที่เป็นภาษาได้บนเว็บไซต์ของเราที่ [www.boe.ca.gov](http://www.boe.ca.gov).

แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจ คือศูนย์บริการด้านภาษีของมลรัฐ แคลิฟอร์เนียที่เว็บไซต์ [www.taxes.ca.gov](http://www.taxes.ca.gov).

### บริการตอบรับโทรสาร

บริการตอบรับโทรสารของเราจะให้คุณสามารถส่งข้อเอกสารเผยแพร่ แบบฟอร์ม และข้อกำหนดที่ต้องการได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยโทรศัพท์ไปที่หมายเลข 1-800-400-7115 และเลือกตัวเลือกการแฟกซ์ เราจะแฟกซ์สิ่งที่คุณเลือกให้กับคุณภายใน 24 ชั่วโมง

### จูลสารข้อมูลด้านภาษี

จูลสารข้อมูลด้านภาษี (TIB) เป็นจดหมายข่าวรายไตรมาสที่รวมบทความต่างๆ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย สำหรับประเภทธุรกิจเฉพาะ การประกาศเกี่ยวกับเอกสารเผยแพร่ฉบับใหม่หรือฉบับปรับปรุง และบทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ อีกทั้ง คุณสามารถดูจูลสารข้อมูลด้านภาษีฉบับปัจจุบันและฉบับอดีตที่รวบรวมไว้บนเว็บไซต์ของเราได้ที่ [www.boe.ca.gov/news/tibcont.htm](http://www.boe.ca.gov/news/tibcont.htm) คุณสามารถลงชื่อสมัครรับรายการอีเมลข่าวสารที่ทันสมัยของกรมสรรพสามิตและได้รับการแจ้งข่าวสารล่าสุดเมื่อมีการเผยแพร่จูลสารข้อมูลด้านภาษีในเว็บไซต์ของเรา

### ชั้นเรียนและการสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สำนักงานสาขาเกือบทั่วทั้งรัฐของเราจะเปิดชั้นเรียนฟรีเกี่ยวกับภาษีการขายและการใช้สินค้าเบื้องต้น โดยบางชั้นเรียนจะมีการสอนด้วยภาษาอื่น คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชั้นเรียนและสถานที่ที่สำนักงานภาษีการขายและการใช้สินค้าที่เว็บไซต์ของเราที่ [www.boe.ca.gov](http://www.boe.ca.gov) อีกทั้ง คุณสามารถโทรศัพท์ติดต่อที่สำนักงานสาขาประจำท้องถิ่นของคุณเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชั้นเรียนได้ด้วย นอกจากนี้ เรายังจัดการสัมมนาออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยการสอนเกี่ยวกับภาษีการขายและผู้ใช้สินค้าขั้นพื้นฐานและวิธีการ ยื่นแบบเสียภาษีของคุณ ที่คุณสามารถเข้าถึงบนเว็บไซต์ของเราได้ทุกเมื่อ อีกทั้ง ยังอาจมีการสัมมนาออนไลน์ในภาษาอื่นๆ เป็นบางครั้งด้วยเช่นกัน

### คำแนะนำด้านภาษีที่เป็นลายลักษณ์อักษร

เพื่อเป็นการป้องกันตัวคุณ จะเป็นการดีที่สุดที่คุณควรขอรับคำแนะนำด้านภาษีเป็นลายลักษณ์อักษร คุณอาจได้รับการยกเว้นค่าภาษี ค่าปรับหรือดอกเบี้ยที่เกิดจากการดำเนิน ธุรกิจได้หากเราพิจารณาว่าเราได้ให้คำแนะนำที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อคุณอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินการ และคุณมีเหตุผลอันควรที่จะเชื่อถือคำแนะนำนั้นอันทำให้คุณไม่ได้ชำระภาษีในจำนวนที่ถูกต้อง เพื่อให้การยกเว้นนี้มาใช้ได้ คำร้องขอคำแนะนำต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ระบุตัวผู้เสียภาษีที่ต้องการใช้คำแนะนำ และอธิบายอย่างละเอียดถึงข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ของธุรกรรม

กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ [www.boe.ca.gov/info/email.html](http://www.boe.ca.gov/info/email.html) เพื่อส่งคำร้องขอของคุณทางอีเมล การเข้ารหัสอีเมลช่วยให้เราสามารถมอบบริการส่งข้อมูลที่เป็นความลับทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัยและมีการรักษาความปลอดภัยได้ คำแนะนำวิธีการลงทะเบียนและรับอีเมลที่เข้ารหัสมีอยู่บนเว็บไซต์ของเราแล้ว อีกทั้ง คุณยังสามารถส่งคำร้องขอของคุณในรูปแบบจดหมายไปที่ Audit and Information Section, MIC:44 (ส่วนงานตรวจสอบบัญชีและข้อมูล, MIC:44) State Board of Equalization, P.O. Box 942879, Sacramento, CA 94279-0044

### สำนักงานปกป้องสิทธิผู้เสียภาษี

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิของคุณในฐานะที่เป็นผู้เสียภาษี หรือหากคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาผ่านทางช่องทางปกติ (ตัวอย่างเช่น การพูดคุยกับหัวหน้างาน) โปรดดูที่เรื่องการทำความเข้าใจสิทธิของคุณในฐานะผู้เสียภาษีของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย เอกสารเผยแพร่ฉบับที่ 70 หรือติดต่อสำนักงานปกป้องสิทธิผู้เสียภาษีเพื่อขอความช่วยเหลือที่หมายเลข 1-916-324-2798 (หรือหมายเลขโทรศัพท์แบบไม่เสียค่าบริการ 1-888-324-2798 ) หมายเลขโทรสาร 1-916-323-319

หากต้องการ คุณสามารถเขียนจดหมายมาที่: สำนักงานปกป้องสิทธิผู้เสียภาษี MIC:70; State Board of Equalization; P.O. Box 942879; Sacramento, CA 94279-0070

เอกสารเผยแพร่ฉบับแปลนี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และไม่มีคามมุ่งหมายที่จะนำมาใช้  
แทนที่ฉบับภาษาอังกฤษ หากมีความคลาดเคลื่อนใด ๆ ระหว่างข้อมูลในเอกสารฉบับภาษาอังกฤษและ  
เอกสารฉบับแปลนี้ ให้คุณยึดข้อมูลในเอกสารฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

California State Board of Equalization  
450 N Street • Sacramento, California  
ที่อยู่ทางไปรษณีย์ : PO Box 942879 • Sacramento, CA 94279-0001  
LDA

